

Những Bí Mật của Thiên Đàng

Bí Mật 1

Chúng Tôi ở trên bề mặt thế giới của bạn, nhưng môi trường của bạn thì trong suốt đối với Chúng Tôi như một cái ao cạn với cá. Thậm chí còn hơn thế nữa, bởi vì bản thân Chúng Tôi đã sống trong cái ao đó rất nhiều lần. Chúng Tôi biết rất nhiều nữa. Nếu con cá có thể lắng nghe suy nghĩ của những người quan sát nó mà đang đứng bên trên lãnh thổ của nó, nó có thể học về mọi thứ khác – về cây cối và bầu trời, hoa lá, cội nguồn của nước chảy vào cái ao của nó và định mệnh của nước được rút từ cái ao của nó. Đối với bạn cũng vậy. Bạn có thể học về những gì nằm ngoài lãnh thổ của bạn, bởi vì giống như con cá, bạn sống bên trong toàn thể vũ trụ, không phải trong một cái ao nhỏ. Mặc dù con cá có thể sống cả đời nó trong một nơi nhỏ như vậy, nó bơi trong toàn bộ vũ trụ, với bầu trời và các vì sao ở trên nó và ở dưới nó nữa. Không phải điều này cũng đúng với bạn sao?

Bí Mật 2

Chúng Tôi công khai bản thân để bạn có thể biết về sự hiện diện của Chúng Tôi và biết rằng có một Kế Hoạch Tổng Thể. Đó là Kế Hoạch này mà bây giờ bạn phải nhận thức được, bởi vì cho đến khi bạn làm điều đó, cuộc đời bạn sẽ vô định, không có mục đích nhất định, chỉ với những lỗi lầm của bạn để dạy cho bạn.

Bí Mật 3

Chúng Tôi mong muốn tất cả các bạn nhận được niềm vui đang chờ đợi bạn. Trong thế giới của Chúng Tôi, có niềm vui. Có rất ít người trên thế giới này có thể chứa được niềm vui mà Chúng Tôi cảm nhận. Chúng Tôi không bị ràng buộc bởi những gì không thể thành công. Chúng Tôi không tuyệt vọng. Chúng Tôi không đơn độc.

Bí Mật 4

Đi theo là đoàn tụ, đoàn tụ là được đoàn tụ lại.

Bí Mật 5

Thiên Chúa phải đi vào một thế giới nơi Chúa không được chào đón, theo những cách không tạo ra sự sợ hãi và hoảng sợ giữa những người tin rằng thế giới là thực tại duy nhất của họ. Chính vì lý do đó mà Ý Muốn của Chúa thể hiện bản thân theo những cách tinh tế và tài tình trong thế giới này.

Bí Mật 6

Khi không có Sự Hiện Diện của Chúa, mọi câu hỏi nảy sinh. Trong Sự Hiện Diện của Chúa, mọi câu hỏi biến mất.

Bí Mật 7

Trong thế giới này, có sự tôn trọng lớn lao cho tự do của việc lựa chọn, nhưng đối với một tâm trí nâng cao, lựa chọn là thứ cần được thoát khỏi, không phải để đạt được.

Bí Mật 8

Niềm tin có một phục vụ tạm thời, để trao cho bạn khuôn khổ để trải nghiệm lại một trải nghiệm mà bạn đã có rồi.

Bí Mật 9

Bạn có nghĩ rằng Kế Hoạch kêu gọi một nhóm những kẻ mộng mơ? Không hiệu quả, bất lực, thiếu can đảm? Chúng Tôi đảm bảo với bạn rằng đây không phải là vậy. Bạn phải mạnh mẽ – dịu dàng, nhạy cảm và mạnh mẽ.

Bí Mật 10

Thiên Chúa trả lời thông qua các Giáo Viên. Họ là câu trả lời của Chúa. Họ có thể thông dịch Ý Muốn của Chúa thành một trải nghiệm mà bạn có thể chấp nhận, nhận biết và xem trọng. Chính thông qua những mối quan hệ này mà Ý Muốn của Chúa sẽ trở nên luôn hiện hữu đối với bạn.

Bí Mật 11

Bây giờ thời đại cũ sắp kết thúc. Sự kết thúc của nó sẽ khó khăn và đầy sóng gió. Tuy nhiên bạn đang chuẩn bị cho sự ra đời của thay đổi này và sự bắt đầu của một trật tự mới. Sự hỗn loạn mà bạn đã cảm thấy trong cuộc sống cá nhân của mình là dấu hiệu rằng bạn đang chuẩn bị cho một thế giới trong thay đổi.

Bí Mật 12

Khi tâm trí được kết hợp với Linh Hồn, nó ở đúng vai trò của nó. Nó nhận ra chức năng của mình và có khả năng hoàn thành nó một cách hoàn hảo.

Bí Mật 13

Nhu cầu để nhận lãnh của bạn thì thật sự vĩ đại. Hãy chấp nhận những giới hạn hiện tại của bạn. Chúng chỉ là tạm thời, nhưng bạn phải làm việc với chúng nếu bạn muốn tiến bộ. Tiềm năng không phải là thành tựu. Bạn không phải là bậc thầy. Không có bậc thầy nào đang sống trong thế giới này, bởi vì sự thông thạo tồn tại bên ngoài thế giới này.

Bí Mật 14

Nếu bạn là nhân chứng cho nỗi sợ hãi của mình, nó sẽ biến mất. Nếu bạn là nhân chứng cho điều gì là chân thật, nó sẽ lớn lên. Chính điều này trong trải nghiệm của bạn mà sẽ dạy cho bạn sự khác biệt, và bạn sẽ không nghi ngờ.

Bí Mật 15

Về vấn đề nghe: nhiều người trong số các bạn chuẩn bị lắng nghe nhưng bỏ cuộc quá sớm. Các Giáo Viên không cần sự chuẩn bị, nhưng bạn cần tìm cách nghe, và sự tiếp thu này phải được phát triển. Nó đang đào tạo lại tâm trí để ở trong mối quan hệ.

Bí Mật 16

Có nhiều sự trì hoãn tuyệt vời trên hành trình của bạn, nhưng chúng không tuyệt vời bởi vì chúng là sự trì hoãn.

Bí Mật 17

Để tiến vào trong sự hợp nhất thiêng liêng với các Giáo Viên của bạn, bạn phải chia sẻ sự vĩ đại của các Giáo Viên của bạn, do đó giải thoát bạn khỏi những ý tưởng suy nhược và những nghi ngờ về bản thân mà đã là bối cảnh mà bạn đã cố gắng tổ chức và chỉ đạo các vấn đề của bạn và thiết lập cuộc sống của bạn trong sự tha hương.

Bí Mật 18

Bạn không thể trực tiếp chạm đến Chúa mà không tham gia vào các mối quan hệ thiêng liêng. Vì vậy, sự quan tâm của bạn về các mối quan hệ thì thật sự được thúc đẩy, nhưng nó bị hiểu sai và định hướng sai. Bạn cảm thấy sự thôi thúc, nhưng bạn không biết nó đến từ đâu.

Bí Mật 19

Cơ thể, được tạo ra như một phương tiện của sự tách biệt để che giấu và che đậy bạn, trở nên thiêng liêng khi nó được chia sẻ cho một mục đích thiêng liêng.

Bí Mật 20

Bạn có thể trì hoãn, nhưng bạn không thể thay đổi con đường mà bạn phải chọn. Bạn có thể phàn nàn về tình trạng của thế giới như bạn nhận thức nó, nhưng không phải rằng nó đơn thuần là biểu hiện rằng những thứ thay thế của bạn cho hạnh phúc cuối cùng đang làm bạn thất vọng và chẳng phải bạn đã không vô tình mang lại điều này sao? Trạng thái tách biệt của bạn đang làm bạn thất vọng, và bạn không thể thoát khỏi nhận thức này. Những khổ sở của nó đến trong nhận thức của bạn mỗi ngày.

Bí Mật 21

Retreana Carvedan Celton Iy. Hãy nhận lãnh Trái Tim của Chúa thông qua Gia Đình Thánh Linh được tụ họp xung quanh bạn.

Bí Mật 22

Những hối tiếc của bạn chính là cái vòng gai mà bạn đang đội. Hãy tháo nó ra.

Bí Mật 23

Hãy dọn đường. Hãy can đảm. Không có lựa chọn, con đường của bạn sẽ trở nên rõ ràng.

Bí Mật 24

Thế giới sẽ thúc đẩy bạn tìm kiếm sự thật bởi vì nó cung cấp không gì cả cho bạn.

Bí Mật 25

Đúng là Chúng Tôi đã được chỉ định cho bạn, từ sự lựa chọn của riêng Chúng Tôi và của bạn nữa. Nhưng bạn đã quên và Chúng Tôi thì không.

Bí Mật 26

Bạn sẽ học cách chia sẻ cơ thể mình bằng cách nhận ra các mối quan hệ mà nó chứa đựng. Nó sẽ không còn là một nhà tù nơi bạn nghĩ rằng bạn sống và chết trong đó, nhưng là một ngôi đền nơi những người thân yêu của bạn đến để gia nhập với bạn trong bình an và hôn phối.

Bí Mật 27

Đúng là mạng lưới của các Giáo Viên thật là vĩ đại. Nó thật vĩ đại, ngoài sức tưởng tượng của bạn. Nó trải dài khắp vũ trụ, và tất cả các thiên hà đã được tạo ra. Bởi vì các Gia Đình Thánh Linh không thể bị giới hạn bởi thời gian hay không gian. Chúng vượt qua khỏi mọi chiều không gian, vào trong Trái Tim của Chúa. Đây là những Tia Sáng Vĩ Đại, bởi vì ở mức độ cao nhất,

chúng trở thành ánh sáng thuần khiết, biểu hiện thuần khiết. Và bạn sẽ nhận ra rằng bạn không chỉ đơn thuần đang trải nghiệm sự truyền đạt. Bạn sẽ nhận ra rằng bạn là sự truyền đạt. Cuộc đời bạn là sự truyền đạt. Bản chất của bạn là sự truyền đạt. Không có gì khác.

Bí Mật 28

Chúng Tôi không thể lấy thói quen đau khổ của bạn khỏi bạn, nhưng Chúng Tôi có thể thể hiện cho bạn thấy rằng nó không còn có giá trị đối với bạn, và không cần được gọi lên khi đáp lại sự thay đổi hoặc trải nghiệm hoặc thông tin mới. Bạn vẫn chịu trách nhiệm về trải nghiệm của bạn, nhưng bạn không thể dẫn dắt bản thân.

Bí Mật 29

Chúng Tôi đảm bảo với bạn, bạn đã đến để tìm kiếm Gia Đình của mình. Việc bạn có thể chấp nhận ý kiến này dựa trên niềm tin trước đây của mình hay không là điều mà bạn phải giải quyết ngay từ đầu, nhưng Chúng Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng bạn đã đến để tìm kiếm Gia Đình của mình.

Bí Mật 30

Ở trạng thái nào đó trong quá trình phát triển của bạn, bạn sẽ đáp lại những người trong Gia Đình Thánh Linh của bạn, bởi vì họ gần gũi với bạn theo cách mà bạn không thể diễn tả được. Nó được cảm nhận một cách sâu sắc. Bạn sẽ biết họ. Bạn sẽ cảm thấy bị thu hút. Bạn sẽ cố gắng đưa ra lý do cho sự thu hút của bạn, nhưng bạn không thể, bởi vì đó là sự kết nối sâu hơn sự hiểu biết của bạn. Nó mạnh hơn những quyết định của bạn.

Bí Mật 31

Thế giới không thể chữa lành những căn bệnh của nó. Nó không biết cách chữa trị của nó. Thế giới cũng sẽ không được hoàn thiện cho đến khi điều ở bên kia có thể chấp nhận được. Bởi vì một thế giới hoàn thiện giống như

cánh cổng tự mở ra. Miễn là thế giới được tìm kiếm như một nơi cô lập, nó sẽ được duy trì trong sự hỗn loạn để phục vụ mục đích đó.

Bí Mật 32

Chúa đã chiến thắng cuộc chiến, nhưng con cái của Chúa vẫn tiếp tục đấu tranh.

Bí Mật 33

Hãy hài lòng vì bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi, vì điều đó vĩ đại hơn chữ viết. Trái tim bạn sẽ đáp lại chúng tôi. Nó biết ngôn ngữ mà Chúng Tôi nói, sứ mệnh mà Chúng Tôi chia sẻ với bạn. Bởi vì trái tim không mù quáng và chỉ đáp lại tiếng gọi này.

Bí Mật 34

Chúa Thánh Thần là ý muốn của bạn. Đó là ý muốn mà bạn chia sẻ với Chúa. Đó là ý muốn bạn chia sẻ với Gia Đình của bạn. Cùng với nó là Kế Hoạch mà sẽ cứu rỗi bạn, thiết lập phần đặc biệt của bạn, phần mà chỉ bạn mới có thể hoàn thành. Điều Chúa đã ban cho bạn là ý muốn của bạn, bởi vì Chúa đã ban cho bạn Tri Thức.

Bí Mật 35

Khi các thành viên Gia Đình của bạn tập hợp bên trong bạn và xung quanh bạn, họ trao cho bạn tất cả những gì họ đã học được.

Bí Mật 36

Việc bạn tin rằng bạn có lựa chọn chính là dấu hiệu rằng sự chắc chắn của bạn nằm ngoài nhận thức của bạn. Bởi vì khi bạn biết, không có lựa chọn nào. Điều được biết là của Chúa. Theo thời gian, Nhận Biết của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức gánh nặng của việc ra quyết định sẽ rơi khỏi bạn. Không có lựa chọn, tâm trí được tự do và có thể nghỉ ngơi và tận hưởng, không sợ hãi về những gì nó phải lựa chọn giữa nhau. Không có lựa chọn là

niềm tin hoàn hảo vào nhận thức rằng mọi thứ được biết đều dẫn đến hòa bình lớn hơn.

Bí Mật 37

Tốn thời gian hơn nhiều để chuẩn bị hơn là để hành động.

Bí Mật 38

Khi bạn trở nên dễ lĩnh hội, bạn sẽ nghe thấy nhiều giọng nói. Không phải tất cả chúng đều nói thật. Hãy trở thành một người lắng nghe giỏi.

Bí Mật 39

Thế giới sẽ cần bạn, và bạn phải cam kết bản thân cho nó. Đó không phải là một thế giới của những lựa chọn tùy tiện mà là một thế giới của những yêu cầu vĩ đại, và những yêu cầu mà nó đưa ra sẽ cho bạn thấy sự vĩ đại của chính bạn.

Bí Mật 40

Khi bạn nói sự thật, mọi người đều hưởng lợi, nhưng sự thật bạn nói không thể được xác minh bởi tâm trí nghi vấn của bạn, bởi vì nó không đến từ nguồn này.

Bí Mật 41

Ý Muốn của Chúa được xem là một lựa chọn chứ không phải là sự chắc chắn. Miễn là đây là trường hợp, Chúng Tôi phải hướng dẫn bạn cách lựa chọn một cách khôn ngoan. Nhưng vượt qua khỏi điều này, việc lựa chọn là không cần thiết.

Bí Mật 42

Các Giáo Viên sẽ trao cho bạn một trải nghiệm tinh khiết về mối quan hệ. Bạn không thể nhìn thấy họ; họ rất khó để đánh giá. Sự gắn kết của bạn đối với họ sẽ được thiết lập chắc chắn trước khi sự xuất hiện của họ được biết đến.

Bí Mật 43

Mỗi khi Sự Hiện Diện của tình yêu được cảm nhận, nó luôn là kết quả của một mối quan hệ đang được trải nghiệm, cho dù đó là mối quan hệ mà bạn nhận thức được hay không. Sự Hiện Diện này chỉ đơn thuần là kết quả của mối quan hệ.

Bí Mật 44

Trải nghiệm về Chúa trực tiếp là trải nghiệm của tất cả các mối quan hệ cùng một lúc.

Bí Mật 45

Chúng Tôi đã nói nhiều lần về trải nghiệm về Chúa trong bối cảnh của mỗi quan hệ và sự truyền đạt. Nó được mang đến cho bạn theo cách này để bạn có thể thực hành với mọi thứ mà bạn tiếp xúc.

Bí Mật 46

Bạn có biết rằng bất cứ khi nào bạn khó chịu hay sợ hãi, đó luôn là bởi vì bạn nghĩ rằng bạn cô đơn? Không thể nào để khó chịu hay sợ hãi nếu bạn không cô đơn. Thật vậy, giá trị của việc biết rằng một người khác đang ở bên bạn là đủ để truyền cảm hứng cho bạn để làm những công việc vĩ đại trong thế giới của bạn. Chỉ một. Nhưng bạn có hàng nghìn.

Bí Mật 47

Chúng Tôi đã giới thiệu ý tưởng về Gia Đình Thánh Linh để mở rộng phạm vi của bạn cho mỗi quan hệ, mà là khả năng của bạn để giao tiếp và để hòa nhập nhiều hơn Tạo Hoá của Chúa bên trong hệ thống suy nghĩ tinh thần của bạn. Bởi vì gia đình là thiết yếu cho trải nghiệm của bạn về mối quan hệ. Tuy nhiên Gia Đình Thánh Linh mà bạn sẽ được kêu gọi để làm sâu hơn trải nghiệm của mình thì lớn hơn nhiều.

Bí Mật 48

Chúng Tôi biết cách giải quyết những khó khăn mà thế giới đối mặt bởi vì Chúng Tôi đã tự giải quyết chúng cho bản thân.

Bí Mật 49

Không có sự riêng tư nào. Tuy nhiên, thật sự, đây là sự cứu rỗi của bạn bởi vì tất cả những gì bạn mong muốn đều ở bên bạn. Những người bạn đã yêu thương trong những kiếp trước, những thành tựu bạn đã đạt được, những người thân yêu mà bạn đã gắn bó, tất cả đều dành cho bạn ngay lúc này.

Bí Mật 50

Nếu tâm trí không bị bận tâm bởi những suy nghĩ của riêng nó, nó tự nhiên cho đi và nhận lãnh sự truyền đạt. Thật vậy, nó làm điều này ngay cả khi nó bận rộn, nhưng nó không nhận thức rằng điều này đang xảy ra.

Bí Mật 51

Chúng Tôi đại diện cho một mô hình tốt cho mối quan hệ bởi vì Chúng Tôi không thể được nhìn thấy trừ khi Chúng Tôi muốn. Tuy nhiên sự hiện diện của Chúng Tôi được cảm nhận sâu sắc bởi những người cho phép Chúng Tôi đi vào ý thức của họ. Nếu bạn rời khỏi cơ thể mình vào tối nay, bạn sẽ đơn giản tỉnh dậy trong sự hiện diện của Chúng Tôi.

Bí Mật 52

Bạn phải luôn tìm kiếm trong bản thân mình, vì Chúng Tôi có thể nói với bạn những điều để thử thách bạn. Chúng Tôi muốn kích thích suy nghĩ của bạn, không phải để thay thế nó.

Bí Mật 53

Thế giới sẽ hiếm khi đồng ý với bạn. Tuy nhiên, bạn sở hữu thứ gì đó mà mọi người đều biết. Đó là cơ hội để phớt lờ những thứ ít giá trị và nhấn mạnh những thứ thật sự quan trọng.

Bí Mật 54

Việc hạ cánh vào trong thế giới đòi hỏi việc đánh mất tầm nhìn, đánh mất liên lạc. Bản chất của thế giới đòi hỏi phải như vậy.

Bí Mật 55

Thế giới nhỏ bé của bạn, có vẻ như quá cô lập và xa rời sự sống, một quả bóng nhỏ lơ lửng trong bóng tối, thì được bao quanh bởi nhiều nền văn minh và sự phát triển, cả bên trong và bên ngoài phạm vi nhận thức của bạn.

Bí Mật 56

Trọng tâm lớn được đặt vào những người đáp lại tiếng gọi nội tâm. Họ có tầm quan trọng như vậy. Chúng Tôi tập hợp xung quanh họ. Họ nắm giữ sự hứa hẹn cho sự đổi mới và trẻ hóa cho thế giới của bạn.

Bí Mật 57

Chúng Tôi chỉ tìm cách dạy những gì tự nhiên đối với bạn và nhu cầu của bạn. Khi bạn không ở trong cơ thể của mình, ở chiều không gian tiếp theo, rất nhiều điều trở nên hiển nhiên đối với bạn. Mong muốn của bạn để quay lại và khắc phục tình cảnh của mình thì thật sự to lớn. Chính vì lý do này mà bạn muốn trở lại đây. Tuy nhiên, cho đến khi mục đích ban đầu đó được thiết lập lại trong nhận thức của bạn, bạn bị lạc lối – sự sống còn là mối quan tâm chính của bạn, sự bảo vệ bản thân là mối bận tâm quan trọng nhất của bạn.

Bí Mật 58

Khi học cách giao tiếp, bạn nhận thấy sự miễn cưỡng của mình để làm điều đó và thói quen chỉ bận tâm đến bản thân của mình – nắm chặt những suy nghĩ của riêng mình thay vì khám phá ra điều gì là đúng. Nỗ lực để ở một mình này đã tạo ra sự đau khổ và không gì khác.

Bí Mật 59

Khi bạn không ở trong một cơ thể vật chất, thì bạn sẽ ở giữa các cấp độ. Ở đây bạn có một nhận thức lớn hơn về những gì là khả thi. Nhưng bạn không thể tham gia trọn vẹn.

Bí Mật 60

Mối quan tâm duy nhất của bạn là về mối quan hệ. Bạn có thể tin từ những trải nghiệm không vui của mình khi cố gắng giao tiếp với người khác rằng nó không xứng đáng với nỗ lực. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Bí Mật 61

Cho sự tiến bộ trong việc học của chính bạn, bạn được kết hợp với những liên minh các chúng sinh nhất định. Đừng nghĩ rằng nền tảng của họ chỉ bị giới hạn trong các hiệp hội các quốc gia và các chủng loài dân tộc. Nền tảng này xuyên thấu và bao gồm tất cả các thế giới như thế giới của bạn, mà có hàng ngàn, Chúng Tôi đảm bảo với bạn.

Bí Mật 62

Tất cả các Gia Đình hội tụ thành một Gia Đình. Tuy nhiên, cho đến khi điều này xảy ra, bạn sẽ có những tiếng gọi cụ thể đến với những người cụ thể. Bạn sẽ có những hành trình hành động cụ thể để thực hiện với những người cụ thể. Bạn đã được chỉ định các Giáo Viên cụ thể. Bạn không có khả năng để miễn nhiệm họ.

Bí Mật 63

Đối với nhiều người, Giê-su là hình tượng và yếu tố dẫn dắt trong sự phát triển của họ. Nhưng hãy để Chúng Tôi đảm bảo với bạn rằng ông ấy không phải là người duy nhất. Có một sự liên kết lớn hơn, nếu không bạn biến ông ấy thành một thần tượng, một đối tượng, mà ông ấy không muốn vậy.

Bí Mật 64

Chúng Tôi phải rất cẩn thận để ý đến lời nói của mình. Bạn thấy không, bạn rất dễ ảnh hưởng bởi dự đoán và những thứ giật gân. Chúng Tôi không muốn nói về những thứ như vậy. Chúng bị lạm dụng. Rất khó để sử dụng một mẫu thông tin cụ thể theo cách có ích, đặc biệt khi nó liên quan đến tương lai. Thế giới tương lai của bạn phụ thuộc vào bạn và cả những người khác nữa. Nó không thể được hiểu chỉ dựa trên một mình đường đời của riêng bạn.

Bí Mật 65

Đừng nghĩ rằng việc học sẽ kết thúc sau khi bạn rời khỏi thế giới. Thế giới này chỉ là sự khởi đầu.

Bí Mật 66

Để có thể bảo vệ bạn trong quá trình học tập của bạn và đảm bảo rằng bạn tiến bộ, Chúng Tôi luôn ẩn mình.

Bí Mật 67

Thầy của tôi đã nói về những điều này với tôi hơn 18.000 năm trước. Tôi đã không tin ông. Ông đã đến hết lần này lần khác. Tôi đã không chịu lắng nghe. Nó có vẻ không liên quan. Thời đại đã là khó khăn. Đế chế cũ đã qua. Nền văn minh bị phân tán và biến mất, và nhiều nhà vĩ đại đã bị đẩy xuống lòng đất và bị hủy diệt. Họ đã bị truy đuổi. Các văn bản ghi chép lịch sử đã bị phá hủy. Đó là thời kỳ của sự sụp đổ to lớn. Trước những tai họa như vậy,

những lời ông ấy nói có vẻ như chẳng liên quan gì đến tôi. Tuy nhiên tôi đã chọn lắng nghe, vì tôi đã nghe thấy lời của ông ấy trước đây. Một hợp âm cổ xưa đã được vang lên trong tôi, một ký ức xa xưa. Tôi nhớ lại một trải nghiệm trước khi sinh ra mà tôi không thể quên. Họ đã đặt tôi lên bục và đã chuẩn bị tôi để bước vào thế giới. Họ đã chiếu ánh sáng trên đầu tôi và nói: “Con sẽ không quên ánh sáng này.” Và tôi đã nhớ. Thầy của tôi, người đang ở với tôi lúc này cũng như lúc đó, đã chuẩn bị cho tôi. Những thứ mà bạn gặp phải thì ít khó khăn hơn nhiều mặc dù bạn có nhiều nhu cầu và sự phức tạp hơn trong cuộc sống của mình so với Chúng Tôi. Thức ăn và nơi trú ẩn—đây là những mối quan tâm của Chúng Tôi. Bạn có nhiều mối quan tâm mà Chúng Tôi thậm chí không mơ tới.

Bí Mật 68

Việc ở trong một cơ thể trong thế giới đòi hỏi một mức độ ngu ngốc nhất định. Hãy chấp nhận điều này. Đừng cố gắng đạt được nhận thức trọn vẹn, nếu không bạn sẽ phớt lờ những gì thật sự có thể được thực hiện ở đây.

Bí Mật 69

Thầy của tôi, ông ấy là cổ xưa. Ông bây giờ không tồn tại ở cấp độ của tôi. Ông nói với tôi hoàn toàn thông qua suy nghĩ. Suy nghĩ của Chúng Tôi được chia sẻ. Đây là cách tôi biết ông ấy. Ông không còn là một cá nhân riêng biệt. Tuy nhiên ông có thể được dễ dàng nhận ra. Suy nghĩ của ông là quá tinh tế cho bạn. Chúng sẽ đi qua tâm trí bạn như thể nó không có ở đó.

Bí Mật 70

Chúng Tôi rất cẩn thận. Đã sẵn có nhiều tranh cãi và triết lý liên quan đến các Giáo Viên Bạc Thầy và nhiều bằng chứng nửa vời. Tuy nhiên Chúng Tôi đảm bảo với bạn rằng bản chất và tổ chức của các Giáo Viên thì nằm ngoài khả năng cảm kích của bạn.

Bí Mật 71

Những bi kịch mà bạn nhận thấy trong thế giới của mình là những thứ phụ. Tất cả những gì chúng làm là phá hủy quá trình giao tiếp. Mục đích của cuộc tấn công là không gì khác ngoài việc để vô hiệu hóa liên lạc.

Bí Mật 72

Công việc của bạn bây giờ là trong thế giới. Bạn không thể rời khỏi đây cho đến khi công việc của bạn hoàn thành. Nếu bạn phá hủy phương tiện học tập của mình, thì bạn sẽ phải đợi và quay lại lần nữa. Quả thực, bạn sẽ nóng lòng muốn quay trở lại, vì trong khi bạn chờ đợi, bạn sẽ nhận ra những cơ hội mà mình đã bỏ lỡ. Nhận ra lỗi lầm của mình, bạn sẽ nóng lòng muốn quay trở lại.

Bí Mật 73

Trẻ con mơ ước được làm người lớn, nhưng chúng vẫn phải là trẻ con để lớn lên.

Bí Mật 74

Chúng Tôi nắm giữ chìa khóa, nhưng bạn sở hữu kho báu. Chúng Tôi không thể đóng góp nếu không có bạn, và bạn không thể đóng góp nếu không có Chúng Tôi. Đó là một Kế Hoạch tốt.

Bí Mật 75

Nhiều người trong số các bạn đang trải qua sự thay đổi to lớn. Chúng Tôi biết điều này. Đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng bạn không thể quay trở lại những sự an toàn trước đó của mình, vì bạn đã thấy chúng không đáp ứng được nhu cầu của bạn. Bạn phải tiến về phía trước.

Bí Mật 76

Hãy nói cho Chúng Tôi biết, bạn biết gì? Bạn thấy không, nếu Chúng Tôi trả lời câu hỏi của bạn, bạn sẽ nói, “Giáo Viên tôi đã nói thế này, Giáo Viên tôi đã nói thế kia, Giáo Viên tôi bảo tôi làm điều này, nhưng tôi không muốn làm.” Và rồi đó sẽ là vấn đề của Giáo Viên của bạn. Bạn biết gì?

Bí Mật 77

Tất cả các bạn đều là thành viên của một Gia Đình Tâm Linh. Bạn không có quyền kiểm soát về điều này. Mặc Khải về điều này sẽ đến trong thời gian, mặc dù có lẽ không trong cuộc đời bạn, trừ khi quan trọng để bạn nhận ra. Khi bạn rời khỏi thế giới này, bạn sẽ tập hợp lại với những người đã chăm lo cho bạn, cũng như với những người đã bước vào thế giới cùng bạn để học song song với bạn. Có lẽ nhiều người trong số họ thì bạn sẽ không bao giờ gặp trên thế giới. Một số trong đó thì bạn sẽ gặp. Bạn đã làm việc với nhóm này một thời gian rồi. Đó là lý do tại sao có sự công nhận lớn như vậy giữa những người chia sẻ sự hợp tác nhóm của bạn. Nhóm của bạn cũng tương tác với các nhóm khác. Bạn không thể tưởng tượng nổi sự phức tạp của điều này. Tuy nhiên nó vận hành dựa theo quy luật tự nhiên mà không sai lệch. Nhóm Gia Đình của bạn có tên vì ở cấp độ này, tên là quan trọng đối với bạn. Vượt khỏi cấp độ này, chúng có âm thanh hoặc tần số.

Bí Mật 78

Các Gia Đình Tâm Linh đã được thiết lập trước khi vũ trụ vật chất tồn tại. Chúng đã được thiết lập như một kế hoạch để hợp nhất, sắp xếp tất cả các sinh loài tách biệt vào trong một quy trình học tập mà sẽ phục vụ chính xác nhu cầu cá nhân của họ, đồng thời sắp xếp họ vào các nhóm học tập mà sẽ nỗ lực đạt được mức độ hiểu biết ngày càng lớn hơn. Những cấp độ này sẽ vượt qua tất cả các chiều hướng vật lý để vào trong cõi dĩ thái và xa hơn nữa. Việc thiết lập Gia Đình là dựa theo Kế Hoạch Vĩ Đại, vì quả thực, có một Kế Hoạch Vĩ Đại.

Bí Mật 79

Mục đích duy nhất của việc giới thiệu ý tưởng này về Gia Đình Tâm Linh vào thời điểm này là để chuẩn bị bạn cho sự tiếp xúc với sự sống bên ngoài thế giới. Trong Trái Đất, điều này ít có ý nghĩa. Tuy nhiên Trái Đất là một phần của Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bí Mật 80

Vào lúc này, khi cam kết của bạn để tham gia gia tăng, thì sự khôn ngoan của bạn cũng phải phát triển. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bởi vì bạn phải hết lòng tham gia vào thứ gì đó mà bạn không thể hiểu được và có lẽ chỉ hiếm khi trải nghiệm.

Bí Mật 81

Tất cả những ý tưởng này phải được thanh lọc và dọn sạch những liên tưởng cũ mà bạn đã có với chúng, vì có sự ngờ vực to lớn. Điều này Chúng Tôi nhận ra.

Bí Mật 82

Đối với những học sinh của Tri Thức đang học cách chấp nhận Sự Hiện Diện của Chúng Tôi, Chúng Tôi tôn vinh việc bạn ở đây. Một lần nữa, Chúng Tôi nhận ra những khó khăn liên quan. Đó là sự chuyển đổi từ cấp độ tư duy này sang cấp độ tư duy khác. Các cấp độ có ít liên quan đến nhau, và để đạt được cấp độ cao hơn, bạn phải từ bỏ cấp độ trước. Các giai đoạn chuyển tiếp ở giữa có thể rất bối rối. Tuy nhiên điều thúc đẩy bạn lại nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, và đây chính là quyền lực mà bạn tìm kiếm.

Bí Mật 83

Tri Thức mang đến trách nhiệm, và mục đích luôn có tiếng gọi. Thật vậy, chức năng của mục đích là việc đáp lại tiếng gọi. Bạn không thể hiểu được mục đích của mình nếu không hành động về nó. Hành động này có lẽ sẽ kêu gọi sự tham gia và hiểu biết lớn hơn những gì bạn từng biết.

Bí Mật 84

Khi bạn biết, bạn biết. Và sự lựa chọn của bạn đã được thực hiện rồi. Chính trải nghiệm này mà bạn sẽ muốn tìm kiếm trong việc đưa ra quyết định của mình vào lúc này. Các quyết định được đưa ra mà không có điều này thì chỉ là giả định. Chúng có thể có cảm xúc mãnh liệt, nhưng chúng không có nền tảng. Những người có mục đích thì không bị nặng gánh bởi quyết định.

Bí Mật 85

Bạn học cách ở trong mối quan hệ với các Giáo Viên được giao nhiệm vụ để phát triển kỹ năng của bạn và để tiết lộ mục đích của bạn. Sẽ dễ dàng hơn nhiều cho họ, vì họ không bị lừa dối hay bối rối. Bạn không thể tưởng tượng được một sự trợ giúp lớn hơn thế này. Tuy nhiên việc bước vào mối quan hệ này đồng nghĩa với việc trao bản thân cho mục đích của bạn và tiếng gọi của nó. Bạn không thể sử dụng mục đích của mình cho bản thân, vì tâm trí không thể sử dụng Linh Hồn.

Bí Mật 86

Những gì Chúa đã ban cho bạn là mối quan hệ trọn vẹn và một mục đích cao cả. Những điều này sẽ bị coi là gánh nặng cho đến khi chúng được công nhận là cách thức để giành lại tự do của bạn.

Bí Mật 87

Tất nhiên lời nói của Chúng Tôi không thể diễn tả được bản chất của Giáo Huấn mà Chúng Tôi truyền đạt cho bạn. Điều này phải luôn xảy ra ở phần sâu thẳm nhất của bạn. Tuy nhiên lời nói của Chúng Tôi mang theo chúng một ký ức.

Bí Mật 88

Thiết yếu rằng thế giới trải qua quá trình chuyển đổi của nó vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đó là sự kết thúc của tuổi thơ, và cùng với nó nhiều thứ sẽ rời đi. Đừng quan tâm đến sự hủy diệt hoàn toàn, vì đó không phải là cách mọi sự diễn ra. Thay vào đó hãy quan tâm đến việc hỗ trợ thế giới vượt qua trạng thái chuyển tiếp này.

Bí Mật 89

Đó là để bảo vệ bạn mà Kế Hoạch này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bạn không thể cai trị nó, thay đổi nó hay biến đổi nó để phục vụ cho mục tiêu của riêng bạn. Khó có thể. Do đó nó được an toàn và để bảo vệ bạn.

Bí Mật 90

Điều tạo nên cộng đồng không bao giờ là sự duyên dáng của một nhà lãnh đạo. Đó là Sự Hiện Diện của thứ đang dẫn dắt nhà lãnh đạo. Đây là cộng đồng thật sự. Chính điều này mà bạn phải học và dạy.

Bí Mật 91

Sự phát triển của cá nhân luôn là khả năng tham gia vào mối quan hệ. Nếu bạn nghĩ về sự tiến bộ của chính mình theo cách này, thì bạn sẽ nhận ra con đường thật sự của mình. Đã có nhiều người đã bị từ chối vì họ đã không nhìn thấy được điều này. Mặc dù các bài thực hành của họ đã trao

cho họ nhận biết to lớn, nhưng họ không thể tham gia vào Cộng Đồng Vĩ Đại, vì họ chưa phát triển khả năng này.

Bí Mật 92

Thật vậy, sự công nhận về Hệ Thống Cấp Bậc sẽ trao mọi quyền lực và thẩm quyền vượt khỏi bất kỳ xã hội nào. Để một xã hội có thể cho phép điều này xảy ra, nó phải phát triển vào một trạng thái cao hơn. Thế giới này không đủ khả năng cho sự xa xỉ này, và có ít thế giới có khả năng. Khi điều này xảy ra, thế giới đó có thể thật sự tinh chỉnh biểu hiện hữu hình của nó và đi vào một chiều không gian khác. Có những thế giới đã biến mất theo đúng nghĩa đen khỏi tầm nhìn của những người ở lại.

Bí Mật 93

Và thế là chúng ta có nghịch lý của từ ngữ. Làm sao bạn có thể tồn tại như một cá nhân nhưng không phải là một cá nhân? Làm sao bạn có thể có tự do hoàn toàn và không có chọn lựa? Những điều này không thể được hiểu ở đây. Thật vậy, chúng có thể kích động sự sợ hãi và hiểu sai. Chính vì lý do này mà Kế Hoạch Vĩ Đại thiết lập trong mỗi thế giới quá trình giáo dục của riêng nó, tùy thuộc vào bản chất phong tục của thế giới đó, cấu trúc xã hội của nó và những khó khăn của riêng nó.

Bí Mật 94

Có nhiều Giáo Viên phục vụ thế giới này, vì đây là thế giới dòng dõi của họ. Có những Giáo Viên của những Giáo Viên đó mà phục vụ Cộng Đồng Vĩ Đại nói chung, và có những Giáo Viên của những Giáo Viên đó, vân vân và vân vân. Bạn không được yêu cầu phải hiểu điều này, vì bạn không thể ở trong thế giới này và có được sự hiểu biết này. Nhưng tất cả các bạn đều được yêu cầu đón nhận những người đã được cử đến để giúp đỡ và hướng dẫn các bạn.

Bí Mật 95

Bạn nghĩ rằng sự giác ngộ xảy ra bên trong một mình bạn. Mọi tiến bộ đều là kết quả của mối quan hệ. Sự giác ngộ của bạn là việc công nhận mối quan hệ trọn vẹn.

Bí Mật 96

Các Giáo Viên không biết tất cả mọi thứ, nhưng họ sở hữu Minh Triết mà bạn phải tìm kiếm và đạt được. Họ cũng được hướng dẫn. Bằng cách này, không ai không được chăm lo, vì mọi người đều thuộc về.

Bí Mật 97

Đó sẽ thật sự là khôn ngoan để từ bỏ hoàn toàn ý tưởng về sự giác ngộ cá nhân. Đó là cách gọi sai. Người mà bạn đang tìm cách giác ngộ chính là chướng ngại vật cản đường bạn. Bản chất thật của bạn thì không phải là người mà bạn tìm cách giác ngộ.

Bí Mật 98

Mọi nỗ lực để sử dụng mối quan hệ của bạn với các Giáo Viên để thỏa mãn mục đích cá nhân của bạn thì không khiến họ lo ngại. Họ công nhận mục đích của họ và không gì khác. Và bởi vì họ không có mục đích cá nhân, họ không thể làm hư sự kết nối mà bạn thiết lập với họ.

Bí Mật 99

Nếu bạn có mục đích, bạn sẽ dạy nó. Nếu bạn không có mục đích, bạn phải tìm kiếm nó.

Bí Mật 100

Mọi người đều muốn biết câu trả lời mà không cần thực hiện hành trình. Chính hành trình mới là câu trả lời.

Bí Mật 101

Thứ bạn gọi là bản thể cao cả của mình chính là Bản Thể của bạn trong mối quan hệ. Hãy để Chúng Tôi đưa ra sự phân biệt quan trọng này, kéo sự cô lập của bạn được thần thánh hoá: thứ mà bạn gọi là bản thể cao cả của mình chính là bản thân bạn trong mối quan hệ không có hồi kết.

Bí Mật 102

Những người có mục đích lớn lao sẽ đi theo vai trò cá nhân của mình mà không cố gắng đi theo bất kỳ vai trò nào khác. Tuy nhiên họ ngày càng trở nên ít cá nhân hơn. Khi họ trở nên ít cá nhân hơn, họ trở nên như mối quan hệ hơn. Vì bản chất của bạn là mối quan hệ.

Bí Mật 103

Vì vậy, bạn phải bước vào mối quan hệ với mục đích để học về mục đích. Khi bạn đã bước vào mối quan hệ cho sự điên rồ, bạn đã học về sự điên rồ; khi bạn đã bước vào mối quan hệ của đau khổ, bạn đã học về đau khổ. Bạn phải công nhận nỗi đau là nỗi đau nếu không bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm nó như thú vui. Thật không may, điều này có thể mất rất nhiều thời gian. Nhưng may mắn thay cho bạn, bạn không có loại thời gian này. Những yêu cầu của thế giới bạn đang đòi hỏi rằng bạn gác lại việc học theo tốc độ của riêng mình. Bây giờ bạn phải học với tốc độ được yêu cầu.

Bí Mật 104

Có sự thiếu kiên nhẫn giữa các bạn, nhưng Chúng Tôi đảm bảo với bạn rằng bước đầu tiên của bạn sẽ có vẻ như quá mức.

Bí Mật 105

Có trọng tâm lớn trên thế giới vào việc phát triển sự kiểm soát bản thân và sự khẳng định bản thân. Điều này chỉ có giá trị trong chừng mực nó mang

lại cho bạn sức mạnh và kỷ luật để trở nên đủ mạnh mẽ để từ bỏ mọi sự khẳng định bản thân.

Bí Mật 106

Chính trạng thái mà Giêsu đã đạt được mà bạn tha thiết mong muốn nhất. Do đó bạn không được biến ông ấy thành anh hùng, nếu không bạn sẽ đánh mất những gì ông ấy đã đạt được. Về tôn giáo đã được thiết lập xung quanh ông, nó không liên quan gì đến ông, Chúng Tôi đảm bảo với bạn. Nó cung cấp hứa hẹn về thành tựu của ông, mặc dù nó không thiết lập cách thức.

Bí Mật 107

Bạn, người lo lắng về sự tinh khiết của ý định của mình, phải kiểm tra chúng trong hành động để khám phá kết quả. Những người tìm kiếm sự tinh khiết trước tiên thì sẽ không tham gia. Bản thân sự tham gia sẽ thiết lập khả năng phản hồi và nhận lãnh. Sự tinh khiết có nghĩa là từ bỏ những chướng ngại đối với việc tham gia. Những ảo tưởng và khó khăn cá nhân phải được đốt bỏ để người đó có thể tham gia vào mối quan hệ với mục đích chân thật. Vì vậy, đừng bận tâm về sự tinh khiết, vì bạn sẽ vô hiệu hóa bản thân. Bạn không thể thiết lập sự tinh khiết khi bạn không chắc nó là gì. Thay vào đó, hãy cho phép bản thân đi theo những gì bạn biết là đúng và đừng chần chừ. Bạn sẽ thấy đây là một thử thách đủ lớn.

Bí Mật 108

Tâm trí của bạn quá mệt mỏi với việc sắp xếp và thu thập thông tin đến nỗi bạn không còn thời gian cho mối quan hệ. Điều đó thật kỳ lạ vì mối quan hệ cung cấp tất cả thông tin cần thiết.

Bí Mật 109

Không phải những loài ở xa trong Cộng Đồng Vĩ Đại mà sẽ cứu bạn, vì họ có cùng những khó khăn và trở ngại như bạn. Bạn hy vọng rằng họ đều rất giác ngộ, tuy nhiên điều này không đúng. Trong số họ có nhiều người vĩ đại như ở đây. Kỹ năng của họ khác nhau cũng như sự phát triển công nghệ của họ. Phạm vi giao tiếp và liên kết của họ cũng khác nhau. Tuy nhiên Minh Triết là Minh Triết trong bất kỳ vùng đất và nền văn hóa nào, trong bất kỳ môi trường nào và trong bất kỳ sinh vật nào mà nó có thể chạm vào.

Bí Mật 110

Thứ gì sai thì phải thất bại. Khi thứ sai đã làm bạn thất vọng, thì khi đó bạn sẽ cảm kích sự hỗ trợ đã được trao cho bạn. Khi đó sự giúp đỡ sẽ không có vẻ là sự sắp đặt; nó sẽ không có vẻ là sự can thiệp. Nó sẽ không được coi là sự hy sinh, mà là sự trợ giúp thật sự.

Bí Mật 111

Bạn có từng thắc mắc, khi bạn có vẻ thông minh như thế, tại sao bạn lại không thể giải quyết được khó khăn của mình? Quả thực, nhiều người các bạn thiết lập mối quan hệ và sự tham gia khi hoàn toàn biết rằng chúng sẽ không thịnh vượng và tiến triển. Nhưng bạn sẽ duy trì chúng với sự tận tâm to lớn. Tại sao lại thế? Chẳng phải thật tò mò sao? Đó là bởi vì bạn tìm cách thiết lập điều kiện cho việc lựa chọn mà sẽ rõ ràng.

Bí Mật 112

Cho đến khi bạn đạt đến trạng thái không lựa chọn này, thì bạn vẫn chưa đặt chân lên nền đất vững chắc. Chính trạng thái không lựa chọn này đã thúc đẩy việc đưa ra quyết định với tầm quan trọng. Đừng nghĩ rằng bạn hiểu được điều này cho đến khi bạn đã trải nghiệm nó.

Bí Mật 113

Đừng trở thành một cá nhân hoàn hảo, vì bạn sẽ chẳng là gì cả, dù được ca ngợi rất nhiều trong thế giới. Một thứ chẳng là gì rất có giá trị.

Bí Mật 114

Bản thể cao cả của bạn không phải là một cá nhân. Nó chỉ là một mối quan hệ. Đây là điều khiến nó cao cả. Không có cá nhân cao cả nào, nhưng có những mối quan hệ vĩ đại.

Bí Mật 115

Những người tìm kiếm tự do phải từ bỏ hoàn toàn tự do. Không có tự do nào trong tự do. Chỉ khi bạn thoát khỏi tự do thì bạn mới được tự do. Đây không phải là sự mâu thuẫn sao? Khi có sự lựa chọn, có sự ràng buộc, bởi vì bạn chưa đạt được điều không thay đổi. Chỉ những gì không thay đổi mới có tự do, vì chỉ nó mới là nhất quán và trọn vẹn và bình yên, bởi vì nó không thay đổi. Một quyết định không thay đổi không phải là một quyết định. Nó là Tri Thức.

Bí Mật 116

Nếu Chúng Tôi đưa cho bạn mảnh ghép đầu tiên của câu đố ghép hình, liệu bạn có chạy khắp nơi nói rằng đó là câu trả lời trong khi đó chỉ là mảnh ghép đầu tiên? Và liệu bạn có thể kiên nhẫn chờ đợi trong khi hàng trăm mảnh ghép được trao cho bạn, kiên nhẫn ghép chúng lại với nhau theo trình tự không?

Bí Mật 117

Dù chỉ trong giây lát hãy cố gắng cảm nhận sự tập hợp đang thật sự diễn ra xung quanh bạn—đây được gọi là vương miện, sự tập hợp những người hầu. Nó như thể tâm trí bạn là một ngọn lửa, và họ tụ tập xung quanh để ngắm

nhìn ngọn lửa của nó. Vào trong ngọn lửa họ cung cấp sự cố vấn của họ và tình yêu của họ cho bạn.

Bí Mật 118

Trong thế giới, tất cả mọi người đang hội tụ. Đó là sự kết thúc của cấu trúc bộ lạc. Đó là sự kết thúc của các trạng thái riêng biệt. Và điều này vô cùng bị cưỡng lại. Tất cả những bất bình đã tồn tại hàng ngàn năm bây giờ đang được cảm nhận và thể hiện rõ nét. Chẳng phải sự hội tụ này nhận được sự ủng hộ to lớn của những người đang chờ được đoàn tụ với những người cùng chung dòng dõi với họ ở đây sao? Và chẳng phải thế giới được quan sát bởi những người có đức hạnh cao và những người không có đức hạnh sao?

Bí Mật 119

Quả thực, bạn có rất ít khái niệm về những gì tồn tại bên ngoài ranh giới của mình. Thế giới giống như một ngôi làng chưa bao giờ được tiếp xúc bởi thế giới bên ngoài. Nó bận rộn với những khó khăn và bận tâm của riêng mình. Mọi người trong làng rất lo lắng, nhưng thiếu hiểu biết. Và khi thế giới bên ngoài xâm phạm ngôi làng này, chẳng phải nó bắt đầu cảm thấy áp lực của điều này? Và chẳng phải những chia rẽ của nó sẽ được biểu lộ khi nó nhìn ra ngoài sao? Đó là một ví dụ tương đồng thích hợp. Thế giới này là một ngôi làng nhỏ bé, bận tâm với chính nó, giống như khi bạn là một đứa bé bận tâm với chính mình. Và chẳng phải việc trưởng thành đã là khó khăn, với nhiều thất vọng và thời điểm căng thẳng sao? Và chẳng phải cha mẹ bạn đã nhìn vào bạn, có lẽ một cách khôn ngoan, và nhận xét rằng đó đã là một thời kỳ khó khăn để vượt qua khi bạn trở thành một phần của thứ gì đó lớn lao hơn, chịu trách nhiệm về thứ gì đó lớn lao hơn?

Bí Mật 120

Tên của Chúng Tôi không được biết đến trên thế giới. Đó là bởi vì trách nhiệm của Chúng Tôi không chỉ là thế giới này. Có nhiều Giáo Viên chăm lo cho một mình thế giới này. Đó là mục đích của họ để làm như vậy. Nhưng trách nhiệm của Chúng Tôi là để thống nhất thế giới này và chuẩn bị nó cho Cộng Đồng Vĩ Đại.

Bí Mật 121

Thế giới đang mở ra. Việc mở ra thì khó khăn. Nó cần việc lên kế hoạch và sự hỗ trợ to lớn, cũng như sự sẵn lòng to lớn. Các phe phái đang nỗ lực để duy trì sự chia rẽ bộ lạc thì sẽ đấu tranh chống lại điều này như thể đó là danh tính của chính họ mà họ đang tìm cách cứu vãn. Nhưng điều này cũng phải trôi qua. Để hiểu được những vị khách của bạn từ bên ngoài thế giới, bạn phải vượt qua sự chia rẽ giữa chính mình. Đây là một mục tiêu cao cả, khi xét đến tình trạng hiện tại của bạn. Tuy nhiên lời cảnh báo về điều này chỉ là biểu tượng của mục đích bên dưới sự thay đổi như bạn biết. Đừng nghĩ rằng điều này sẽ không liên quan đến bạn hoàn toàn. Bạn không có mong muốn nào lớn hơn là được tham gia hoàn toàn. Vì bằng cách này, bạn sẽ trở nên trọn vẹn.

Bí Mật 122

Bạn sợ phải tham gia vì sợ phải hy sinh, sợ những gì bạn có thể phải từ bỏ. Thực ra, bạn sợ rằng bạn sẽ hạnh phúc từ bỏ mọi thứ để tham gia hoàn toàn. Sự thật mà bạn sợ hãi chính là ý muốn của chính bạn. Bởi vì, khi tiếp xúc với ý muốn của chính bạn, tất cả những thứ khác đều trở nên không quan trọng. Không gì khác khiến bạn bận tâm.

Bí Mật 123

Chính Kế Hoạch không phải do bạn tạo ra mà sẽ giải cứu bạn khỏi khó khăn không có giải pháp nào.

Bí Mật 124

Mục đích của Chúng Tôi không phải để cung cấp cho bạn những lựa chọn phi thường hơn, mà để thiết lập lại khả năng của bạn để giành lại Tri Thức, và với Tri Thức, mối quan hệ.

Bí Mật 125

Những người đáp lại Chúng Tôi được giao những nhiệm vụ mà sử dụng họ một cách to lớn. Vì bằng cách này, họ nhận ra sự vĩ đại của mình. Làm sao sự vĩ đại có thể được công nhận nếu không phải bởi sự áp dụng của nó?

Bí Mật 126

Do đó hãy chuẩn bị cho sự viếng thăm của những loài từ Cộng Đồng Vĩ Đại. Tuy nhiên bạn phải được cố vấn. Họ không phải đều có ý định tốt. Một thiếu niên bước vào thế giới của người lớn sẽ khám phá thế giới thông qua sự tiếp xúc. Nhiều lý tưởng và hy vọng có lẽ sẽ mất đi khi chạm trán bản chất và trạng thái thật sự của những người được gặp. Nó cũng tương tự với sự trỗi lên của thế giới này vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Tại sao điều này có liên quan đến bạn? Nó có liên quan vì nó đại diện cho thời điểm trong lịch sử mà bạn đã bước vào thế giới. Đó là trách nhiệm của bạn để phục vụ lịch sử này, hoàn thành vị trí đúng của mình và do đó hoàn thành sứ mệnh của mình ở đây.

Bí Mật 127

Việc tiếp xúc với các Giáo Viên là một bài tập để nhớ lại tâm trí thật sự của bạn và các mối quan hệ chân thật của bạn. Mục đích cố hữu trong việc này là để kêu gọi bạn phục vụ.

Bí Mật 128

Bạn vô tình là người bảo vệ kho báu. Kho báu của bạn là dòng dõi của bạn, là sự học hỏi tích lũy từ mọi hoạt động của bạn ở đây và bên ngoài.

Bí Mật 129

Tất cả các bạn đều bận tâm đến chính mình. Đó là bởi vì bạn đã học để làm điều này. Tuy nhiên bạn sẽ cần phải bận tâm đến những gì bên ngoài bản thân mình. Đây là sự cứu rỗi của bạn, Chúng Tôi đảm bảo với bạn.

Bí Mật 130

Bạn không thể thay đổi Mục Đích Lớn Lao của mình hay thay đổi nó để phục vụ bất kỳ mục đích nào khác. Chính sự tinh khiết nội tại của nó mà thiết lập nó như là ân sủng cứu rỗi bên trong bạn. Nó đại diện cho phần của tâm trí bạn mà vượt qua khỏi thế giới, nhưng vẫn tìm cách phục vụ và hoàn thành mục đích của nó ngay cả ở đây.

Bí Mật 131

Sự bận tâm với sai lầm là không gì khác ngoài quyết định để không biết.

Bí Mật 132

Nhiều người các bạn sẽ hỏi: “Mục đích của tôi là gì?” Mục đích của bạn là để khám phá Tri Thức của mình và phục vụ Chúa và Hệ Thống Cấp Bậc của Chúa.

Bí Mật 133

Nhiều người các bạn sẽ thắc mắc Chúng Tôi là ai. Chúng Tôi là những gì bạn sẽ trở thành.

Bí Mật 134

Cuộc sống của bạn có hai khả năng. Bạn sẽ tìm thấy mục đích của mình và hoàn thành nó, hoặc bạn sẽ không. Chỉ thành công của bạn trong vấn đề này mà bạn sẽ suy ngẫm một khi bạn rời đi. Vì khi rời khỏi thế giới, bạn sẽ rời khỏi mọi bận tâm của thế giới, để lại bạn với mục đích của mình, được hoàn thành hay không.

Bí Mật 135

Bạn sẽ thấy trong những ngày tới Tri Thức và niềm tin và sự tương phản vĩ đại giữa chúng. Những gì được biết thì không có ranh giới. Những gì được tin thiết lập ranh giới.

Bí Mật 136

Những ưu tiên được thiết lập khi không có Tri Thức. Chúng là vô thức và đầy phá hoại, vì chúng phản bội những bản năng cơ bản và những khuynh hướng lớn lao của bạn.

Bí Mật 137

Việc đi trên con đường của điều tốt đẹp thì không phải lúc nào cũng có vẻ tốt đẹp. Việc học về Chúa thì không phải lúc nào cũng có vẻ thiêng liêng. Việc học về Minh Triết thì chắc chắn nằm ngoài khả năng logic của con người.

Bí Mật 138

Tất cả những gì Chúng Tôi nói đến là quá trình cố hữu của việc khám phá điều gì là đúng bằng cách loại bỏ điều sai. Trước tiên, bạn khám phá điều gì là đúng bằng cách nhận ra sự tương phản, vì sự tương phản này sẽ dạy cho bạn nguồn gốc của hạnh phúc của bạn và đau khổ của bạn. Một khi sự nhận biết này đã được phát triển, bạn có thể thật sự đưa ra quyết định có giá trị, nhận ra nguồn gốc của hạnh phúc và nguồn gốc của đau khổ. Điều

này không có nghĩa là hạnh phúc sẽ trở nên hoàn toàn đáng mong muốn, tuy nhiên ưu tiên của bạn sẽ hướng nhiều hơn đến những gì trao cho bạn cảm giác trọn vẹn.

Bí Mật 139

Mọi người vô cùng gắn bó với sự tức giận của họ. Nó rất quan trọng đối với họ. Nhưng nó hiếm khi là dấu hiệu của những gì họ biết. Thật vậy, sự tức giận là kết quả của việc phủ nhận những gì được biết. Đây là điều tạo ra sự tức giận trong mọi trường hợp.

Bí Mật 140

Hãy tìm kiếm trong tâm trí bạn những vấn đề quan trọng nhất với bạn và xác định những ưu tiên và niềm tin của bạn đối lập với những gì bạn biết. Sau đó bạn có thể xin các Giáo Viên giúp bạn tìm ra những gì bạn biết và do đó bắt đầu một nỗ lực có ích và hợp tác cùng nhau.

Bí Mật 141

Nếu bạn được trao mong muốn thật sự của mình ngay lập tức, thì nhân cách của bạn sẽ bị tan vỡ. Bạn sẽ trở nên rối loạn chức năng và sẽ chết. Không phải vì món quà của bạn có tính hủy diệt, mà bởi vì bạn không có khả năng chứa đựng nó.

Bí Mật 142

Nhiều người đã cố gắng tiếp cận Chúa dựa theo khái niệm của riêng họ và kết quả là đã trở nên xa cách với cuộc sống.

Bí Mật 143

Lý do tâm trí của bạn vượt quá khả năng hiểu của bạn là bởi vì nó chứa đựng Tri Thức mà có ảnh hưởng trực tiếp lên cuộc sống của người khác.

Phần lớn điều này vẫn được ẩn giấu, ngoài tầm với của bạn. Đừng cố gắng tự mình tìm nó, nếu không sẽ có nhiều thiệt hại, Chúng Tôi đảm bảo với bạn. Việc giành lại quyền lực tâm linh là một vấn đề rất nghiêm trọng và có hậu quả trầm trọng nếu bạn phạm sai lầm khi làm nó. Chính vì lý do này mà khi người ta hỏi về cách để giành lại quyền lực và mục đích, vì chúng là một, thì Chúng Tôi luôn nói về quy trình. Bạn không thể nhảy vọt lên trước vị trí hiện tại của mình, và bạn phải thiết lập một nền tảng vững chắc nếu bạn muốn tiến bước một cách khôn ngoan.

Bí Mật 144

Nếu bạn mong muốn giành lại Tri Thức, thì theo thời gian bạn cũng sẽ giành lại sứ mệnh của mình trên thế giới, mà là khá cụ thể và được xác định rõ. Nó không phải là thứ bạn có thể tự mình thiết lập, vì nó đơn thuần đã được trao cho bạn trước khi bạn đến nơi này. Nếu bạn muốn có được nó, thì bạn phải chuẩn bị để trở thành một người có nhân cách vĩ đại và sức mạnh nội tâm và sự trung thực khổng lồ. Không thể có sự lừa dối bản thân trong tâm trí bạn, vì nó sẽ tàn phá sự phát triển của bạn và thật sự sẽ dẫn bạn lạc lối.

Bí Mật 145

Những khó khăn trong việc học của bạn ở đây thì cũng giống như ở khắp nơi. Bạn phải hợp lý trong vấn đề này, vì bạn thấy không, thế giới của bạn sẽ được viếng thăm theo cách rất rõ ràng bởi các chủng loài trong Cộng Đồng Vĩ Đại, và bạn sẽ phấn khích vì bạn có thể nghĩ đó là sự xuất hiện của những loài giác ngộ sở hữu những tiến bộ công nghệ to lớn mà sẽ giải phóng người dân của bạn. Đừng ngu ngốc.

Bí Mật 146

Khó khăn đối với bạn, thật vậy, là rằng Tri Thức của bạn không được dựa trên mong muốn cá nhân của bạn chút nào. Bạn không thể thay đổi nó để phục vụ mục tiêu của mình, mà hầu hết được tạo ra từ sự thiếu hiểu biết. Khi không có Tri Thức, bạn sẽ chỉ tạo ra những thứ thay thế mà bạn bây giờ đang sống chủ yếu dưới chúng. Điều phải được khám phá thông qua kinh nghiệm là rằng những mong muốn này là trở ngại cho hạnh phúc và sự thỏa mãn của bạn. Chúng Tôi nhấn mạnh Tri Thức vì nó là nền tảng vững chắc mà trên đó bạn có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan. Các Giáo Viên sẽ trau dồi kỹ năng này trong bạn. Vì nếu bạn liên hệ với một người trung thực và thật sự quan tâm đến lợi ích tốt nhất của bạn, thì bản thân bạn cũng sẽ trở nên trung thực. Mọi hình thức lừa dối sẽ được nhận ra, và cơ hội sửa sai sẽ được đưa ra cho bạn.

Bí Mật 147

Thế giới của bạn đang trong giai đoạn tiến hóa có thể được dự đoán. Đừng nghĩ rằng nó là độc nhất, vì tất cả các nền văn minh đều trải qua những giai đoạn chuyển tiếp khó khăn này. Nhiều trong số đó thất bại. Nhân loại đang trong quá trình bước vào trạng thái trưởng thành hơn.

Bí Mật 148

Việc học của bạn, nếu bạn chọn theo đuổi nó một cách trung thực, sẽ có vẻ không thoải mái trong nhiều trường hợp. Dường như có sự đồng thuận chung về điểm đó. Tuy nhiên, Chúng Tôi sẽ giảm bớt khó khăn nhiều nhất có thể. Nhưng xu hướng của bạn để đau khổ và để xem xét bản thân một cách nghiêm khắc thì không phải là điều mà Chúng Tôi có thể kiểm soát. Nó là lo ngại lớn nhất trong quá trình chuẩn bị của học sinh, vì họ sẽ coi sai lầm của mình là điểm yếu của mình. Thường thì những sai lầm này lại là điểm mạnh được ngụy trang. Tuy nhiên sự biện minh cho những sai lầm này sẽ không có ích gì.

Bí Mật 149

Bạn phải tìm hiểu về những điểm yếu của mình—tất cả chúng. Thật vậy, việc phát hiện ra bất cứ cái nào trong số đó quá muộn thì sẽ là bi kịch.

Bí Mật 150

Bạn phải phục vụ một Kế Hoạch nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Khía cạnh tuyệt vời là rằng bạn sẽ cần thiết lập sự kiểm soát hoàn hảo lên bản thân bạn để có thể đi theo nó.

Bí Mật 151

Bạn sẽ biết Chúng Tôi vì Chúng Tôi là gia đình của bạn. Điều này chỉ có thể được biết và không được nhận ra thông qua suy luận hoặc bất kỳ kiểu quy trình hợp lý nào. Một người bạn cũ đơn thuần được công nhận. Nếu bạn nhớ về Chúng Tôi như Chúng Tôi thật sự là, thì bạn sẽ nhớ lại cuộc sống của mình trước khi bước vào đây. Bạn sẽ nhớ lại mục đích của mình và thỏa thuận của mình. Bạn sẽ nhớ lại sức mạnh của nỗ lực của mình và sự hỗ trợ to lớn luôn bao quanh bạn. Bằng cách này, bạn sẽ tìm thấy sức mạnh thật sự, vì không có gì bạn nhìn thấy trên thế giới có thể phủ bóng lên nhận thức thuộc tầm quan trọng này.

Bí Mật 152

Bạn phải trở thành một người với một mục tiêu và một điểm tham khảo bên trong chính mình. Đây là bản chất của sự chữa lành. Chữa lành không đơn thuần là việc phục hồi các chức năng cơ thể hoặc làm dịu những rối loạn cảm xúc. Chừng nào tâm trí bạn còn bị chia rẽ, thì bạn còn bị bệnh và cần được chữa lành, bất kể bất kỳ phương pháp nào bạn có thể chọn cho bản thân.

Bí Mật 153

Sẽ luôn có những người tìm cách lợi dụng bạn nếu bạn cung cấp phục vụ cho họ. Bạn phải nhận thức họ, cả trong xương thịt và ngoài thế. Trong điều này, Tri Thức của bạn là sự bảo vệ của bạn, vì nó chỉ công nhận những người nói cho sự thật xung quanh và bên trong bạn. Nhưng để học được sự nhận biết này, bạn phải trở nên trung thực vượt khỏi những định nghĩa hiện tại của mình. Bạn không được bảo vệ bất cứ thứ gì phản bội Tri Thức của bạn. Và bạn phải phân biệt Tri Thức của mình với những niềm tin và lý tưởng yêu dấu của mình. Một nhiệm vụ khó khăn, nhưng là một nhiệm vụ bạn được trao thời gian và hoàn cảnh thích hợp để hoàn thành.

Bí Mật 154

Nếu bạn muốn nhớ lại dòng dõi của mình và cùng với nó là tri thức về sứ mệnh của bạn ở đây, thì bạn phải có khả năng mở rộng ra khỏi danh tính và công chuyện con người của mình và mang tất cả những gì bạn khám phá trở lại để phục vụ chúng.

Bí Mật 155

Lời khuyên của Chúng Tôi thì bạn sẽ bỏ qua dưới áp lực. Nhưng Tri Thức của bạn thì bạn không thể bỏ qua. Do đó sẽ khôn ngoan hơn để trao cho bạn Tri Thức hơn là lời khuyên. Bạn chỉ có thể nhớ về Chúng Tôi thông qua Tri Thức của bạn. Nếu không, Chúng Tôi chỉ là một hiện tượng. Bạn sẽ quên tất cả những gì Chúng Tôi đã nói.

Bí Mật 156

Bạn sợ những gì bạn biết, vì nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn và trao cho bạn cơ hội thật sự để hạnh phúc, điều mà hiện tại vẫn còn xa vời. Cho

đến lúc đó, bạn sẽ đơn thuần thử mọi thứ cho đến khi bạn phát hiện ra rằng chúng khiến bạn thất vọng.

Bí Mật 157

Khi tâm trí bạn trở nên rộng mở hơn, bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm nhiều thứ khác nhau—sự hiện diện, sự giao tiếp và vân vân. Tuy nhiên điều này không biểu thị sự khôn ngoan.

Bí Mật 158

Trái tim của bạn sẽ hướng dẫn bạn. Chính điều này mà Chúng Tôi đã nói đến trước đây. Hãy lắng nghe trái tim của bạn. Không phải cảm xúc của bạn mà Chúng Tôi đang nói đến, mà là Tri Thức của bạn.

Bí Mật 159

Trừ khi bạn cảm thấy những gì bạn biết, nếu không cảm xúc của bạn chẳng có giá trị gì và chỉ là nhất thời, đơn thuần là phản ứng.

Bí Mật 160

Các Gia Đình Tâm Linh phục vụ tất cả các thế giới. Nhưng có rất ít cá nhân trong bất kỳ thế giới nào biết về Gia Đình. Chỉ những thế giới tiên tiến về văn hóa và thống nhất mới có thể có tri thức về Gia Đình trong cộng đồng của họ.

Bí Mật 161

Sẽ có ích gì cho bạn để biết về Chúng Tôi trừ khi sự tham gia của bạn được yêu cầu?

Bí Mật 162

Thế giới của bạn đã giúp nhiều người các bạn giờ đây có thể tìm kiếm những điều lớn lao hơn mà không gặp trở ngại. Những quyền tự do tạm thời mà bạn trải nghiệm trong thế giới của mình minh chứng cho việc này.

Bí Mật 163

Bạn sẽ cần những đồng minh mạnh mẽ. Đừng nghĩ rằng bạn có thể tự chuẩn bị. Nó chưa bao giờ được thực hiện. Bất cứ đâu. Vì vậy đừng nghĩ rằng bạn là ngoại lệ của toàn bộ vũ trụ.

Bí Mật 164

Bạn sẽ luôn biết được kết quả của một mối quan hệ nếu bạn chọn lắng nghe.

Bí Mật 165

Chúng Tôi dành ưu tiên lớn nhất cho các mối quan hệ cá nhân, vì chúng có tiềm năng lớn nhất trong việc củng cố hoặc làm suy yếu những người tham gia.

Bí Mật 166

Chúng Tôi mong muốn trau dồi Tri Thức của bạn để bạn có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan. Bạn cần làm việc này đặc biệt cho những người đi theo bạn. Nếu bạn muốn dạy về việc khôi phục Tri Thức trong thế giới, mà là mục đích của bạn, thì bạn phải học cách giành lại nó cho chính mình trong các lĩnh vực có ưu tiên cá nhân lớn nhất.

Bí Mật 167

Không quá quan trọng rằng có những khác biệt trong các Gia Đình Tâm Linh. Quan trọng rằng bạn là một phần của một Gia Đình. Sự khác biệt thật sự tồn tại hoàn toàn vượt ngoài mức độ con người. Các Gia Đình đơn thuần

được tách rời để phục vụ những lợi ích và quan điểm khác nhau. Các phương pháp của chúng là độc nhất. Tuy nhiên chúng hoàn thành nhu cầu của những người là thành viên của chúng.

Bí Mật 168

Ý tưởng này về các Gia Đình Tâm Linh sẽ được đón nhận với nhiều phản hồi khác nhau. Hy vọng rằng tất cả đều là một trong Chúa, tuy nhiên tất cả chúng ta đều học qua các nhóm và quy trình. Bạn thấy không, Kế Hoạch Tổng Thể đã lấy tất cả sự phát triển của bạn—các mối quan hệ cá nhân, hôn nhân, con cái, các nhóm, tôn giáo, chính phủ, mọi thứ—và trao cho chúng một chức năng và mục đích mới. Chúa rất thông minh. Chúa sẽ chiến thắng trong trò chơi của chính bạn. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để thắng trong trò chơi của bạn. Chỉ có Tâm Trí Bậc Thầy mới có thể nghĩ ra điều này. Chúa sẽ dùng sự chia rẽ của sự tách biệt để thống nhất toàn thể vũ trụ.

Bí Mật 169

Không quan trọng liệu bạn có tin vào sự hiện diện của Chúng Tôi hay không. Điều này chỉ có thể được biết, và niềm tin cộng thêm ít minh chứng cho điều đó.

Bí Mật 170

Trọng tâm của bạn không thể chỉ vào thế giới này, vì thế giới này không đơn độc. Cuối cùng, số phận của nó nằm trong tay các Gia Đình Tâm Linh.

Bí Mật 171

Các giá trị của thế giới này sẽ vô cùng bị ảnh hưởng bởi sự trỗi lên của bạn vào trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Chưa bao giờ có một tác động vĩ đại như thế lên nhận thức của những người đang sống ở đây cũng như một hậu quả

ngghiêm trọng như vậy. Tôn giáo, nghệ thuật, triết học, văn hóa, các nền tảng của chính phủ, luật pháp và đạo đức—tất cả sẽ bị ảnh hưởng to lớn.

Bí Mật 172

Những người bám víu vào quá khứ sẽ vật lộn chống lại các thế lực của sự thay đổi, mà có vẻ đang hủy hoại tất cả những gì họ yêu quý. Do đó, hãy nhận thức về giá trị mà quá khứ đã bảo tồn và cởi mở trước một tương lai với những chiều hướng rất khác, trong khi ghi nhớ rằng mọi thay đổi, mọi hiện tượng và mọi sinh vật, bất kể hình dạng hay khuynh hướng, đều là một phần của cùng một quá trình học tập hướng tới Chúa.

Bí Mật 173

Những sự kiện sắp đến sẽ đòi hỏi sự thay đổi trong thực tại của cư dân của Trái Đất. Họ phải thay đổi hoặc đấu tranh chống lại những gì họ đang trải qua. Chỉ riêng điều này mà họ đã lường trước được trong nỗ lực của họ để phục hồi các tôn giáo, hệ thống và giá trị cũ, nhiều trong số đó đã phục vụ một mục đích có giá trị, nhưng về bản chất không còn phù hợp nữa. Chẳng phải những sự chuẩn bị của thế kỷ này với những sự phục hưng của nó, những hiểu biết mới của nó, những sự bùng nổ xung đột của nó và sự phát triển công nghệ của nó là sự chuẩn bị cho những gì phía trước trong những thế kỷ mới sắp tới hay sao? Chẳng phải tất cả những thứ này đang được xây dựng rất nhanh chóng hướng tới một bước ngoặt lớn, như thể đang chạy đua đến đích mà bản thân nó chỉ là một khởi đầu mới sao?

Bí Mật 174

Bạn là Tri Thức mà Chúng Tôi nói đến. Bạn không chỉ sở hữu hay giành lại Tri Thức. Nó không phải là một vật sở hữu. Nó không phải là một thứ thu thập. Nó không phải là một sự ban tặng. Bạn phải trở thành thế lực hợp nhất mọi sự sống, thay vì chỉ là một trong những thành phần của nó.

Bí Mật 175

Không đủ để chấp nhận một danh tính mới như được ưa thích hơn, vì bạn đã đi nhiều nơi trong hành trình của mình nhưng định mệnh của bạn, giống như những người đi theo bạn, là để trở thành sự gắn kết chứ không phải thứ bị ràng buộc. Liệu điều này có thể được hiểu ngoại trừ thông qua trải nghiệm sâu sắc? Không, nó không thể.

Bí Mật 176

Bạn sẽ không trở thành Chúa hay tạo hoá của Chúa, mà là mối quan hệ giữa hai thứ. Thực tại là mối quan hệ. Nó không phải là cá nhân hay tổng thể, như bạn nghĩ về những thứ này.

Bí Mật 177

Rất nhiều minh chứng đã được đưa ra về cõi vô hạn, về các vị thần, về quyền lực của tình yêu và tình đồng hữu, nhưng chỉ những người là quyền lực này mới có thể tạo ra sự thay đổi chân thật với hiệu quả lâu dài.

Bí Mật 178

Hãy vững tin rằng trái tim bạn biết đường về Quê Hương của nó, vì nếu không có sự can thiệp, nó sẽ đơn giản đi theo lộ trình tự nhiên và tất yếu của nó về lại Quê Hương của nó, về lại những mối quan hệ chân thật của nó, nhưng dường như vẫn tiến về phía trước, xa khỏi tất cả những gì bạn đã trải nghiệm cho đến nay .

Bí Mật 179

Tri Thức Nội Tâm, mục đích chân thật, sự hiện diện của các Giáo Viên—tất cả đều giống lên tiếng gọi nội tâm mà phải phát triển về sức mạnh và phạm vi khi nó được chú ý và sử dụng, công nhận và áp dụng. Tất cả những gì đối lập với điều này vào một lúc nào đó sẽ được công nhận và từ bỏ như là

những thứ không được muốn, như chỉ đang cản trở sự quay trở lại tự nhiên của trái tim.

Bí Mật 180

Chúng Tôi sẽ không tước đoạt từ bạn, mặc dù Chúng Tôi có thể yêu cầu bạn hạn chế sự tham gia của mình trong những khoảng thời gian để bạn có thể có được nhận thức mới và trải nghiệm lớn hơn về bản thân và về thế giới nơi bạn sống. Đây là những cách thức tiện lợi tạm thời. Chúng cung cấp cơ hội, vì những cơ hội mới chỉ có thể nảy sinh trong những điều kiện đặc biệt.

Bí Mật 181

Chúng Tôi khuyên bạn không nên phán xét người khác trên thế giới. Hãy nhận ra rằng khi điều này được thực hiện, tâm trí của bạn bị đóng lại. Hãy nhận thấy khó khăn của họ nếu bạn có thể, nhưng đừng phán xét họ, hay vị trí của họ, vì họ đang trên con đường lựa chọn, một và tất cả.

Bí Mật 182

Khi bạn mong muốn liên hệ với Chúng Tôi, hãy đơn giản cho phép suy nghĩ của bạn lắng xuống, hoặc lướt qua chúng như thể chúng chẳng là gì ngoài làn khói trong sương mù. Vì sương mù là gì ngoài suy nghĩ của chính bạn? Những suy nghĩ này không phải là suy nghĩ thật sự của bạn, vì những suy nghĩ thật sự của bạn xuất phát từ phần của bạn mà Chúng Tôi đang nói đến, mà là khía cạnh bất tử lớn lao của bạn.

Bí Mật 183

Mặc dù phần lớn những gì Chúng Tôi phải nói thể hiện sự khôn ngoan sâu sắc và ứng dụng thực tiễn trong thế giới của bạn, nhưng mong muốn của

Chúng Tôi để truyền đạt thông tin cho bạn chỉ là tấm thảm chào mừng mà Chúng Tôi đặt trước bạn để bước vào sự giao tiếp vĩ đại hơn này.

Bí Mật 184

Chính vì bạn lấy từ Thực Tại Vĩ Đại của mình nên bạn mới có thể thiết lập thứ gì đó vĩ đại trên thế giới, vì không gì trên thế giới là vĩ đại.

Bí Mật 185

Bạn sẽ thấy qua trải nghiệm của chính mình rằng cho dù cuộc sống của một cá nhân có thể khốn khổ đến đâu, sự khốn khổ của họ thật sự là sự bảo vệ chống lại Thực Tế Vĩ Đại mà Chúng Tôi đang nói đến. Với nhận thức này, bạn sẽ học được lòng nhân từ thật sự và sẽ không mất kiên nhẫn với những người có vẻ tiến bộ chậm hoặc không chút nào. Mặc dù bạn có thể cung cấp cho họ hy vọng được giải thoát khỏi xiềng xích của chính họ, nhưng bạn phải nhận ra rằng họ cũng sợ sự giải thoát này.

Bí Mật 186

Trải nghiệm về sự vĩ đại sẽ trao cho bạn quan điểm cần thiết để cho phép bản thân đi theo những gì bạn biết.

Bí Mật 187

Những nhiệm vụ của bạn là các cơ hội để biến tất cả những gì bạn đã tạo ra thành điều tốt đẹp. Vì vậy, mọi thứ ở đây đều trở thành phương tiện và cách thức để thiết lập sự giao tiếp và mối quan hệ thật sự trong một thế giới của những cuộc sống riêng biệt và những hy vọng trống rỗng. Hãy suy nghĩ về những điều này, nhưng đừng đưa ra kết luận, vì nó sẽ thiếu hụt nếu bạn làm vậy.

Bí Mật 188

Bạn phải, theo nghĩa nào đó, tạm dừng ý tưởng của mình về Gia Đình, vì ngay cả từ này Chúng Tôi chọn chỉ vì nó là quen thuộc. Sẽ khôn ngoan hơn khi nói nó là một cấp bậc của việc học, một khu vực của sự tham gia trong Kế Hoạch Vĩ Đại.

Bí Mật 189

Bạn không thể chọn sự trọn vẹn từ sự tách biệt, nhưng bạn có thể chọn sự tham gia lớn hơn mà sẽ mang lại sự trọn vẹn cho bạn trong phạm vi trải nghiệm của bạn.

Bí Mật 190

Thật vậy, những định nghĩa về cuộc hành trình mà thế giới của bạn sở hữu thì đặc biệt thiếu sót, vì chúng không bao gồm tạo hoá lớn lao, ngay cả của thực tại hữu hình, chưa kể đến những cõi vĩ đại hơn mà không hữu hình.

Bí Mật 191

Do đó Gia Đình Tâm Linh của bạn là gì nếu không phải là trải nghiệm về nền tảng của bạn, được đưa ra trong khuôn khổ mà bạn có thể trân trọng và chấp nhận? Chúa đã thiết lập một Kế Hoạch hiệu quả vì nó sắp xếp lại mọi cấp độ của sự tách biệt thành một tổ chức hiệu quả và chuyển động. Nó bao gồm tất cả mọi người. Nó thành thạo hơn nhiều về những sáng tạo của bạn hơn là bạn.

Bí Mật 192

Bạn không thể đơn độc tìm thấy sự thật, vì sự thật là bạn không đơn độc.

Bí Mật 193

Đó là xu hướng trong thế giới này—và thật ra trong tất cả các thế giới—để đồng nhất với một khái niệm hoặc một niềm tin, để đồng nhất với một hệ

thống suy nghĩ, thay vì chuẩn bị bản thân cho một trải nghiệm trực tiếp. Thật vậy, một số hệ thống tư duy cho rằng đây là mục tiêu của chúng. Nhưng trải nghiệm phải đến trước. Nếu trải nghiệm không đến trước, thì hệ thống tư duy sẽ là mục tiêu chứ không phải là phương tiện để đạt được thứ gì đó lớn lao hơn. Vì vậy, thậm chí đừng có khái niệm về Gia Đình Tâm Linh. Đó chỉ là thuật ngữ Chúng Tôi sử dụng vì nó liên quan đến trải nghiệm của bạn ở đây. Gia Đình Tâm Linh là một trải nghiệm.

Bí Mật 194

Cuộc sống của bạn đã là cây cầu, nhưng bạn vượt qua nó để đến với một cuộc sống vĩ đại hơn. Những cây cầu bạn xây dựng trên thế giới là những tổ chức của bạn và những cộng đồng của bạn, mà cho phép bạn vận hành trên thế giới một cách hiệu quả chứ không hỗn loạn. Bạn có thể hiểu được những cây cầu này, nhưng cây cầu từ thế giới đến cõi bên kia thì sẽ luôn vô cùng bí ẩn, vì cõi bên kia luôn xa hơn nơi bạn đã đi. Do đó, bạn sẽ có được sự chắc chắn và bí ẩn cùng nhau.

Bí Mật 195

Có rất nhiều thứ hấp dẫn trên thế giới mà mong muốn được biết đến như là mối quan hệ. Thật ra, chúng không phải là mối quan hệ đích thực, vì chúng không có mục đích. Trên thực tế, chúng cản trở mục đích. Những thứ hấp dẫn này có thể khá quyền lực vì chúng có vẻ sở hữu những phẩm chất nhất định mà các cá nhân liên quan cảm thấy bản thân họ còn thiếu. Nếu những mối quan hệ này được nhìn thấy trong sự thật, thì chúng sẽ được coi là thiếu thực chất, vì động lực đằng sau chúng là nhu cầu và sự không chắc chắn, thay vì mục đích. Để những mối quan hệ này được duy trì, nhu cầu và sự không chắc chắn mà là nguồn gốc của chúng phải được duy trì, vì khi nhu cầu và sự không chắc chắn không còn nữa, thì mối quan hệ cũng vậy.

Bí Mật 196

Vai trò của Giáo Viên là để mở rộng phạm vi mối quan hệ của học sinh. Đây là con đường đến với Chúa, vì Chúa là mối quan hệ tổng thể, mối quan hệ không giới hạn. Trải nghiệm này về Chúa không thể được duy trì trong cơ thể vật lý trong thời gian dài, vì nó sẽ khiến bạn không thể vận hành ở đây trong hoạt động hàng ngày của mình. Tuy nhiên nếu nó có thể được chạm đến, dù chỉ ngắn ngủi, nó sẽ làm phong phú mọi hoạt động của bạn và trao cho bạn một góc nhìn cần thiết để sống thành công ở đây.

Bí Mật 197

Mối quan hệ của bạn với các Giáo Viên là một cánh cửa. Nó không phải là kết thúc. Nó thậm chí không phải là mục tiêu. Nó là cách thức. Tuy nhiên nó không phải là cách thức trọn vẹn, vì các Giáo Viên không muốn bạn dựa vào họ về mọi thứ. Họ phải dạy bạn cách dựa vào Tri Thức của chính bạn. Vì vậy, họ khôi phục lại cho bạn những gì là của bạn mà không đánh mất bất cứ thứ gì của bản thân họ, qua đó thể hiện một sự thật vĩ đại rằng các mối quan hệ của bạn có thể được phục hồi nếu chúng được nhìn nhận một cách chính xác.

Bí Mật 198

Trải nghiệm của bạn về các Giáo Viên là cơ hội để trực tiếp trải nghiệm mối quan hệ. Nó không yêu cầu sự hiện diện vật lý của các Giáo Viên. Thật vậy, tất cả các bạn đều có sự hiện diện vật lý và các bạn hiếm khi trải nghiệm nhau.

Bí Mật 199

Các Giáo Viên là vô hình đối với bạn. Họ sẽ có ngoại hình vật lý chỉ để hoàn thành một mục tiêu cụ thể, và điều này sẽ thật sự hiếm.

Bí Mật 200

Những Giáo Viên của bạn hiện diện trước bạn mà không che phủ, không mưu kế, không có vẻ bề ngoài. Họ phải được cảm nhận. Đây là ý Chúng Tôi khi Chúng Tôi nói về Sự Hiện Diện. Đây là mục đích của Giáo Huấn này. Vì một khi điều này bắt đầu, thì bạn sẽ bắt đầu nhớ lại những mối quan hệ cổ xưa của mình. Khi bạn nhớ lại những mối quan hệ cổ xưa của mình, ký ức về những thành tựu của bạn sẽ quay về với bạn, và những nguồn lực lớn mà bạn mang theo mình sẽ bắt đầu được phục hồi. Rồi thì mục đích của bạn trong cuộc sống sẽ trở nên rõ ràng.

Bí Mật 201

Bây giờ có lẽ nhiều bạn sẽ hỏi: “Mục đích của tôi là gì?” và Chúng Tôi sẽ phản hồi lần này lần khác bằng cách cung cấp cho bạn cách thức để giành lại nó. Mục đích của bạn có phải là một định nghĩa không? Có phải nó chỉ đơn thuần là một công việc trên thế giới? Dĩ nhiên là không. Nó là một trải nghiệm đã phát triển đến mức đủ lớn để bạn có thể chia sẻ nó với người khác.

Bí Mật 202

Giáo Huấn này chỉ là một phương tiện, giống như nhiều giáo huấn khác. Tuy nhiên nó độc đáo trong một số khía cạnh, vì nó giới thiệu một ý tưởng cổ xưa đã bị lãng quên từ lâu. Thật vậy, ý tưởng về Gia Đình Tâm Linh hầu như không được nhắc đến trong lịch sử. Nó đã bị lãng quên.

Bí Mật 203

Khi thế giới bắt đầu kết thúc kỷ nguyên bộ tộc, đấu tranh cho sự thống nhất ở mọi nơi trên thế giới, thì ý tưởng về Gia Đình Tâm Linh giờ đây có

thể được giảng dạy và nhận biết. Nó là nền tảng tâm linh cho việc trải nghiệm thế giới như một phần của Cộng Đồng Vĩ Đại của các thế giới.

Bí Mật 204

Như bản thân thế giới của bạn có truyền thống về những anh hùng và những giáo viên tâm linh, Cộng Đồng Vĩ Đại cũng có truyền thống tâm linh. Hãy nghĩ về các tôn giáo của bạn. Chúng chỉ dành cho con người thôi, phải không? Chúng không tính đến sự sống thông minh ở nơi khác. Chúng là quy định cho con người. Nhưng có những quy định cho mọi sự sống thông minh, vì không có gì bị loại trừ khỏi Kế Hoạch Vĩ Đại. Chính trong bối cảnh này mà Gia Đình Tâm Linh là phù hợp và có thể được trải nghiệm.

Bí Mật 205

Chúng Tôi không thể yêu cầu bạn học Tri Thức lớn lao nếu cuộc sống cá nhân của bạn đang ở trong tình trạng thảm họa. Do đó, hoạt động đầu tiên và cơ bản nhất là sắp xếp công chuyện của bạn phù hợp với Tri Thức của bạn. Cho đến khi điều này được hoàn thành, bạn sẽ vật lộn với sự xung đột bản thân của chính mình và thể hiện sự xung đột bản thân trong mối quan hệ của bạn với người khác.

Bí Mật 206

Sẽ mất thời gian để hiểu được bản chất của uy quyền tồn tại giữa Giáo Viên và học sinh. Ai đang kiểm soát? Ý muốn của ai đang được thể hiện? Mong muốn của ai đang được hoàn thành? Và vân vân. Chỉ có trải nghiệm mới chứng tỏ lợi ích của các Giáo Viên của bạn về mặt này. Chỉ có trải nghiệm mới chứng minh rằng kết quả là sự giành lại Tri Thức của bạn và tất cả các mối quan hệ nâng cao và thể hiện Tri Thức.

Bí Mật 207

Bạn không được cần ở nơi mọi thứ đều tuyệt vời. Bạn được cần ở nơi mọi thứ thì không tuyệt vời. Khi cuộc sống này kết thúc, mọi thứ đều có thể tuyệt vời. Bạn đã trải qua nhiều khó khăn để vào trong thế giới này, để ở nơi mà mọi thứ thì không tuyệt vời. Trên thế giới này, mọi thứ không tuyệt vời. Bạn có hiểu không? Đừng nói dối về điều này, nếu không bạn sẽ đạt đến đỉnh cao của sự thiếu hiểu biết. Bạn biết rằng mọi thứ thì không tuyệt vời.

Bí Mật 208

Hãy tìm thấy những gì bạn phải làm trong cuộc đời mình. Điều đó sẽ giải quyết mối quan hệ của bạn với mọi người. Bạn đang không hòa hợp với chính mình.

Bí Mật 209

Bạn có thấy không? Bạn phải đưa ra quyết định trong cuộc sống. Bạn không thể có tất cả mọi thứ. Nếu bạn cố gắng có được mọi thứ, bạn sẽ không có được gì cả.

Bí Mật 210

Sự thăng tiến tâm linh ở mọi nơi đều được dựa trên hai cơ sở. Bất kể truyền thống hay giáo viên, lịch sử hay phong tục nào, nó đều được dựa trên Tri Thức trong thế giới và Tri Thức bên ngoài.

Bí Mật 211

Nếu bạn tìm cách trau dồi Tri Thức, bạn sẽ không thể xác định được nội dung của Tri Thức của bạn, bởi vì nó sẽ xác định bạn, và khi nó phát triển, bạn sẽ cảm thấy gần như bất lực trong Sự Hiện Diện của nó. Nhưng Sự Hiện Diện của nó sẽ là sự an ủi mà bạn đã luôn tìm kiếm trong tất cả các mối quan hệ, khát vọng và theo đuổi của mình.

Bí Mật 212

Các sự kiện của Cộng Đồng Vĩ Đại trong khu vực này phần lớn đã phớt lờ thế giới của bạn. Thế giới của bạn thậm chí còn không được biết đến nhiều trong khu vực này. Tuy nhiên, thời gian phải mang lại sự thay đổi và phát triển. Khi thiếu niên đến tuổi trưởng thành, người đó phải đối mặt với cuộc sống ngoài đời. Vì vậy thế giới của bạn cũng phải đối mặt với sự trưởng thành của nó với cuộc sống trong Cộng Đồng Vĩ Đại. Đây là một quá trình chuyển đổi khó khăn, thật vậy, vì triết lý của bạn—thật vậy, chính nền tảng của sự hiểu biết mà bạn đang sống trên đó—được gắn liền với danh tính con người, điều này có thể hiểu được. Sẽ không dễ dàng để tiếp nhận những loài không chia sẻ danh tính con người này. Bạn sẽ là lạ lùng đối với họ cũng như họ là lạ lùng đối với bạn.

Bí Mật 213

Các Giáo Viên dạy khắp mọi nơi, nhưng họ phải dạy đồng loại của chính mình.

Bí Mật 214

Đừng cố gắng đạt đến điểm cao nhất, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ bước trước mặt bạn, bước đã chờ đợi bạn rất lâu rồi.

Bí Mật 215

Bạn luôn có hai khả năng trong mỗi quan hệ. Chúng đều sẽ dẫn đến cùng một điểm nếu được hiểu. Bạn tìm kiếm mối quan hệ để hiểu được ảo mộng. Và bạn tìm kiếm mối quan hệ để phát triển Tri Thức. Không có khả năng nào khác, bất kể sự hấp dẫn nào.

Bí Mật 216

Bạn không thể cảm kích Tri Thức cho đến khi bạn đã ném trái ảo mộng. Điều này là đúng. Nhưng sự thèm muốn ảo mộng của bạn không thể vượt quá sức sống hoặc khả năng của bạn. Nếu không, bạn sẽ phá hủy cơ hội học hỏi này. Bạn sẽ kết thúc cuộc đời mình với không gì cả và sẽ quay trở lại một lần nữa để thử một lần nữa.

Bí Mật 217

Bạn có thể thay đổi nghề nghiệp của mình bao nhiêu lần tùy thích, nhưng không có gì đã thay đổi ngoại trừ hoàn cảnh. Hoàn cảnh không thể thỏa mãn khuynh hướng sâu thẳm. Nếu bạn có khuynh hướng sâu thẳm, thì bạn phải tìm kiếm Tri Thức, vì điều đó trực tiếp giải quyết vấn đề. Rồi thì việc thay đổi nghề nghiệp sẽ được thực hiện thông qua một loạt các bước. Điều đó là không thể tránh khỏi. Bạn không thể phát triển Tri Thức mà không với hành động có ích; việc đó là không thể. Và bạn không thể có hành động có ích mà không với Tri Thức.

Bí Mật 218

Cộng Đồng Vĩ Đại là một cộng đồng của các thế giới. Tuy nhiên Tôn Giáo Vĩ Đại, nếu Chúng Tôi có thể gọi nó như vậy, được thiết lập để phục vụ vượt ngoài những truyền thống của các thế giới, vì đó là cội của Tri Thức Vĩ Đại. Kế Hoạch của Chúa không phải là một Kế Hoạch chỉ dành cho người Kitô giáo hay Phật giáo hay Hồi giáo. Đó là một Kế Hoạch cho con người và những loài không phải con người. Trong bối cảnh này, các tôn giáo của thế giới của bạn có thể có một ý nghĩa mới và nhận được sự cảm kích mới.

Bí Mật 219

Các bạn sắp được khám phá, các con của Ta, bởi những thế lực mà bạn chưa từng chạm trán trong cuộc sống này. Nếu bạn muốn hiểu được

chúng, thì điều đó phải đến từ Tri Thức, chứ không phải suy đoán của con người. Nếu bạn muốn dự báo chúng và hiểu được ý định của chúng, thì điều đó phải đến từ Tri Thức. Chúng Tôi đã thiết lập Giáo Huấn này cho mục đích duy nhất này—để đưa mọi người tiếp xúc với Tâm Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại và cung cấp cơ hội tối đa để trải nghiệm Tri Thức, đặc biệt vào thời điểm này.

Bí Mật 220

Trong khoảng thời gian này, bởi vì tất cả các bạn đều cảm thấy sự thay đổi sắp đến, nên các bạn phản ứng tùy theo khuynh hướng cá nhân của mình. Một số người tìm cách khôi phục những truyền thống cũ và thiết lập những gốc rễ cũ, trong khi những người khác tìm cách phá bỏ mọi truyền thống và gốc rễ. Một số người cố gắng đến với Chúa và thoát khỏi việc ở trong thế giới, trong khi những người khác rơi vào tuyệt vọng. Đây chỉ là những phản ứng khác nhau cho cùng một cảm giác cơ bản.

Bí Mật 221

Một số người được kêu gọi vào phục vụ dù họ đã sẵn sàng hay chưa. Nếu một tòa nhà bị cháy, bạn sẽ phản hồi dù bạn đã sẵn sàng hay chưa. Liệu bạn có ngồi và nghĩ: “Tôi có sẵn sàng để có một đám cháy trong cuộc đời mình hay không?”

Bí Mật 222

Khi bạn hoàn thành trong thế giới này, Tri Thức sẽ là mối quan tâm chính của bạn. Khi Chúng Tôi nói về Tri Thức, Chúng Tôi không nói về một khối thông tin. Chúng Tôi nói về khả năng cho trải nghiệm lớn hơn.

Bí Mật 223

Những Giáo Viên tâm linh vĩ đại của bạn đã gây ra bạo lực chưa từng thấy trên thế giới, phải không? Những người chọn vị trí công khai, liệu họ có thể đảm bảo một quá trình hòa bình hay không? Chắc chắn không. Tuy nhiên ý định của họ đã không là bạo lực. Bạn có lẽ tìm cách mang đến sự thay đổi, nhưng bạn sẽ mang đến sự đốt cháy, bạo lực, xích mích và hỗn loạn. Thật không may, nhưng đây là cách con người trưởng thành.

Bí Mật 224

Để thế giới này được hợp nhất thành một quốc gia sẽ bao gồm vô số bạo lực, tuy nhiên đó là một viễn cảnh được nhiều người ấp ủ. Thật vậy, đó không chỉ là một viễn cảnh được ấp ủ, đó còn là một điều cần thiết. Việc tiếp xúc với Cộng Đồng Vĩ Đại sẽ mang lại điều này. Bạn không thể xung đột trong thế giới của mình và có thể chạm trán thành công với các thế lực từ bên ngoài.

Bí Mật 225

Tri Thức thì bạn đang có rồi, ít ra là ở mức độ nó đã được phát triển. Việc giành lại điều này là trách nhiệm đầu tiên của bạn. Để giành lại điều này, bạn phải tạo chỗ trống cho nó. Nếu tâm trí bạn hoàn toàn tràn ngập với ý tưởng, và bạn cho rằng điều này là đủ để đối phó với vũ trụ vật chất và phi vật chất, thì sẽ không có chỗ trống cho Tri Thức.

Bí Mật 226

Nếu bạn muốn trải nghiệm những Giáo Viên của Chúa đang vây quanh bạn, gọi họ là Thiên Thần hay bất cứ thứ gì bạn muốn, thì bạn phải có nơi bên trong mình mà cởi mở đối với điều này. Do đó, hãy dọn sạch tâm trí bạn khỏi những suy nghĩ hoành tráng. Sau đó bạn có thể bước vào hiện tại, đó là sự khởi đầu của trải nghiệm về Tri Thức.

Bí Mật 227

Một lý tưởng cao cả cung cấp phương hướng cho tâm trí ý thức để tìm kiếm chiều sâu của chính mình. Tuy nhiên nó không thể đưa bạn vào chiều sâu. Chính ở đây mà các Giáo Viên của bạn, mà là những thành viên của Gia Đình Tâm Linh của bạn, sẽ đóng vai trò trực tiếp hơn trong sự phát triển của bạn. Vì từ nơi này trở đi, bạn không thể dẫn dắt bản thân. Bạn không thể đi một mình. Bạn cần sự hướng dẫn và sự đồng hành, một cộng đồng tâm linh cả trong và ngoài nước.

Bí Mật 228

Người nghĩ rằng mình có thể bước vào Tri Thức một mình sẽ có nguy cơ bị điên loạn và tuyệt vọng. Nó rất không được bảo đảm.

Bí Mật 229

Đối với một số người, việc nhận ra Tri Thức thì đầy tàn phá ở chỗ nó bác bỏ rất nhiều niềm tin cá nhân của họ. Tri Thức có lẽ không có vẻ như Chúa chút nào. Nó đầy tinh tảo. Nó đầy rõ ràng. Nó không theo phe. Nó tự mình hướng dẫn hành động mà không tham khảo những ảnh hưởng bên ngoài.

Bí Mật 230

Chúng Tôi nói về Cộng Đồng Vĩ Đại chỉ để kích thích Tri Thức, mặc dù khó có khả năng bất kỳ ai trong số các bạn sẽ sử dụng nó cho mục đích này.

Bí Mật 231

Chúng Tôi được ràng buộc với cõi vật chất bởi nghĩa vụ và mong muốn của Chúng Tôi để phục vụ, mà đều là một. Chúng Tôi có thể tiếp cận với Thực Tế Vĩ Đại, nhưng Chúng Tôi vẫn tồn tại ở đây. Chúng Tôi được nuôi dưỡng bởi Thực Tế Vĩ Đại này, và đó là lý do tại sao Chúng Tôi có thể tồn tại trong khả năng của mình mà không đau khổ. Chúng Tôi phục vụ Gia Đình Tâm

Linh của mình, mà Chúng Tôi yêu. Chúng Tôi biết giới hạn của mình. Chúng Tôi tận dụng tối đa thế mạnh của mình. Chúng Tôi đi theo các Giáo Viên của Chúng Tôi, những người mà bạn không thể nghe thấy. Chúng Tôi đại diện cho họ vì họ đại diện cho những người vượt khỏi họ.

Bí Mật 232

Những bài giảng của Chúng Tôi phần lớn là bí mật bởi xung đột tiềm năng với các truyền thống hiện tại. Phục vụ chính của Chúng Tôi là việc giành lại Tri Thức.

Bí Mật 233

Đối với một số người, các Giáo Viên sẽ luôn ở đằng sau hậu trường. Kết quả là, họ nghĩ rằng nguồn cảm hứng lớn lao của họ đến từ một mình họ. Tuy nhiên những người khác không thể tiến bộ nếu không có sự giúp đỡ được nhận thức. Điều này được quyết định bởi cấp độ của cá nhân và sứ mệnh mà họ phải hoàn thành.

Bí Mật 234

Sẽ chính xác khi nói rằng Tri Thức là sự thiết lập vĩnh viễn của mối quan hệ. Tuy nhiên bởi vì quan điểm của bạn về mối quan hệ là quá nhất thời, nên chỉ điều này thôi là không đủ để có một cách tiếp cận thực tiễn.

Bí Mật 235

Lịch sử của bạn phải là sự tích lũy lòng biết ơn, nếu nó là chân thật.

Bí Mật 236

Các hệ thống niềm tin khi tốt nhất thì cũng chỉ là các cách thức tiện lợi tạm thời. Chúng đơn giản hướng bạn đến bước tiếp theo của bạn, và một khi bước này được thực hiện, chúng phần lớn sẽ được gạt sang một bên.

Do đó, nếu bạn là một Kitô hữu và thông qua việc thực hành tâm linh của mình, bạn chạm đến một liên kết hay tập thể lớn hơn của Tri Thức, thì bạn sẽ không còn là một Kitô hữu tốt nữa và có khả năng bị coi là một kẻ dị giáo. Bây giờ bạn là một thứ tốt đẹp khác mà không ai có thể mô tả.

Bí Mật 237

Khi bạn đang nói chuyện với Tri Thức, bạn sẽ có rất ít nhận thức về bản thân. Tuy nhiên bạn sẽ vô cùng nhận thức về những gì xung quanh mình.

Bí Mật 238

Tất cả sự phát triển bản thân này, nó có thể giúp gì cho bạn? Bạn hoặc có Tri Thức hoặc bạn không.

Bí Mật 239

Nếu bạn phá hủy những hạn chế của mình, thì bạn sẽ phá hủy hệ thống cân bằng mà giúp bạn tiến bộ theo cách hy vọng là có ích. Có những điều chỉnh cần được thực hiện trên đường đi. Tuy nhiên ngoài điều này, đừng can thiệp vào sự bảo trì bản thân của bạn. Những người làm điều này trở nên phát điên.

Bí Mật 240

Bạn quá quan tâm đến sự tiến bộ của riêng mình, nhưng bạn lại không có tham khảo nào để xác định xem mình đang tiến triển tốt hay không. Một số người đang vật lộn thì lại đang trên bờ vực của sự khám phá vĩ đại.

Những người khác mà cảm thấy họ đang đạt được những bước tiến lớn thì chỉ đơn thuần đang tự kích thích bản thân. Làm sao bạn có thể biết được?

Bí Mật 241

Sự Hướng Dẫn Nội Tâm đơn giản là việc thiết lập lại một mối quan hệ đã được thiết lập. Đây là ý nghĩa thật sự của nó. Mặc dù nó có vẻ phi thường đối với người nhận nó, nó chỉ đơn giản là việc thiết lập lại một mối quan hệ cũ, như thể một người bạn cũ đã bước vào lại cuộc đời bạn cho một mục đích cụ thể.

Bí Mật 242

Tri Thức thì quyền lực hơn rất nhiều so với cá nhân bạn. Do đó, bạn phải chuẩn bị một nơi trong tâm trí mình để Tri Thức trỗi lên. Nó không phải là một món đồ chơi. Một khi sự trỗi lên của nó đã bắt đầu, nó phải tiếp tục.

Bí Mật 243

Bạn không thể tranh cãi với những gì bạn biết. Bạn không thể mặc cả với những gì bạn biết. Do đó, đừng thực hiện con đường Tri Thức trừ khi bạn có thể chấp nhận những trách nhiệm của nó.

Bí Mật 244

Bởi vì các Giáo Viên phần lớn là vô hình, nên khó để phóng chiếu hình ảnh của bạn lên họ. Điều này cho phép một trải nghiệm tinh khiết trong mối quan hệ, vì không mối quan hệ nào có thể được nhìn thấy. Hai cơ thể bên nhau thì không phải là một mối quan hệ. Một mối quan hệ không được nhìn thấy; nó được trải nghiệm. Một cuộc hôn nhân không thể được nhìn thấy; nó là một sự hiểu biết.

Bí Mật 245

Đó là không khôn ngoan cho bạn để tìm kiếm những trải nghiệm tâm linh lớn lao nếu cuộc sống cá nhân của bạn trên thế giới đang đầy rắc rối. Điều này sẽ dẫn đến sự không trung thực và cuối cùng là thất bại.

Bí Mật 246

Tất nhiên nó được hiểu rằng những học sinh mới bắt đầu sẽ luôn cố gắng sử dụng Tri Thức để có được nhiều hơn những thứ họ muốn. Điều này được hiểu. Tuy nhiên nó không hiệu quả lắm, vì Tri Thức có mục đích riêng của nó và biểu hiện riêng của nó. Đó là Chúa bên trong bạn. Nhưng đó là Chúa với một Kế Hoạch cụ thể.

Bí Mật 247

Khi những gì được biết trở nên mạnh mẽ, thì bạn có thể tham gia vào một thực tế vĩ đại hơn vượt ngoài sở thích cá nhân của bạn, mà là một hình thức cứu rỗi thực tiễn trong thế giới này.

Bí Mật 248

Luôn có rất nhiều khó khăn với uy quyền cá nhân. Một số người không thể chịu được ý tưởng về việc tiếp nhận một uy quyền lớn hơn, và một số người sẽ không bao giờ giành uy quyền của chính mình. Tuy nhiên mọi bài giảng đích thực từ cõi bên kia là để phát triển cá nhân để trở nên tự thúc đẩy, để đại diện cho sự thật của Tri Thức của chính họ.

Bí Mật 249

Cơ sở cho mối quan hệ chân thật thì được thiết lập ở mức độ sâu hơn, nơi mà ngay cả hai người khác nhau cũng tìm thấy cơ sở để tham gia mà không thể bị phá hủy bởi các tính cách khác nhau của họ.

Bí Mật 250

Cũng như trẻ em không thể tự nuôi dạy mình, bạn cũng không thể tự nuôi dạy mình. Chúng Tôi không thể tự nuôi dạy mình. Việc quay về với Chúa là quay về với danh tính chung. Ở đây có một trách nhiệm học tập to lớn mà cá nhân phải đảm nhiệm. Đây chắc chắn là một thách thức trong chính nó.

Bí Mật 251

Bạn hoàn toàn phụ thuộc vào Tạo Hoá của Chúa để hoàn thành bất cứ điều gì có giá trị. Bản thân điều này là lý do cho lòng biết ơn.

Bí Mật 252

Sự thay đổi là nội tại trong một quá trình phát triển. Sự thay đổi không tạo ra hòa bình. Nó tạo ra xung đột. Hòa bình chỉ là khả thi trong một trạng thái ổn định, mà không được mong muốn ở đây. Khi một trạng thái ổn định đã được thiết lập, thì hòa bình sẽ ngự trị. Vì khi một trạng thái ổn định đã được đạt, thì không còn nhu cầu để ở trong hình hài. Và vì ý tưởng về việc không hình hài thì không được ưa chuộng ở đây, nên hiển nhiên thế giới đang trong trạng thái phát triển, thay đổi, tăng trưởng, sụp đổ và xây dựng lại. Nó không thể được dừng.

Bí Mật 253

Thế giới của bạn đang cố gắng thống nhất thành một cộng đồng. Đó là thời đại của sự bất hòa vĩ đại. Tất cả các thế giới đều phải trải qua điều này, cũng như mọi cá nhân đến một lúc nào đó đều phải trở thành người lớn. Họ là một phần của những cộng đồng lớn hơn; họ không đơn thuần là những cá nhân thoả mãn bản thân.

Bí Mật 254

Không có quyền lực nào khi là một cá nhân. Đó là một trạng thái không quyền lực, vì nền tảng của nó không thể được trẻ hoá. Bạn liên tục được trẻ hóa bởi vì bạn là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn đang nuôi dưỡng bạn.

Bí Mật 255

Mọi người muốn mục đích, chứ không phải Tri Thức. Bạn có thấy không? Họ chỉ nói: “Hãy cho tôi biết phải làm gì để tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”

Bí Mật 256

Các vấn đề cá nhân của con người là rất đơn giản nếu chúng được tiếp cận thông qua Tri Thức. Mọi người không muốn biết, nhưng họ lại muốn quyết định, và vì vậy mọi thứ trở nên rất khó khăn.

Bí Mật 257

Thường thì sự thay đổi bên ngoài không phải là vấn đề. Nó không giải quyết được nhu cầu của bạn. Vấn đề mấu chốt là rằng bạn không biết mình đang làm gì, nên bạn không thể làm những gì bạn biết.

Bí Mật 258

Những cá nhân trên thế giới này mà đã thành công giành lại Tri Thức thì đã phải thoát khỏi tục lệ ở mức độ rất lớn bởi vì Tri Thức không là thông thường theo bất kỳ nghĩa nào. Tuy nhiên mặc dù đôi khi họ có lẽ có vẻ thất thường, hành động của họ thì luôn thống nhất và phục vụ một mục đích.

Bí Mật 259

Hãy cảm kích những hạn chế của bạn và đừng cố gắng phá hủy chúng, nếu không bạn sẽ không có phương tiện phục vụ nào ở đây.

Bí Mật 260

Bạn phải chèo lái thành công thế giới này và sử dụng những khả năng thể chất của mình. Bạn thấy không, Kế Hoạch kêu gọi việc sử dụng tất cả khả năng tự tạo của bạn cho mục đích lớn hơn. Đó là cách mọi thứ được đưa trở lại vào sự trọn vẹn.

Bí Mật 261

Tri Thức sẽ đưa bạn vượt qua khỏi mọi khái niệm, vì nó không được dựa trên khái niệm. Nó là khả năng lý luận mà là nội tại trong Bản Thể thật của

bạn. Nó có thể chèo lái thế giới hiệu quả hơn nhiều so với bạn, vì nó chỉ có một mục đích chứ không phải những mục đích mâu thuẫn. Một người đàn ông hay phụ nữ của Tri Thức là một thế lực quyền lực trên thế giới.

Bí Mật 262

Quan trọng để nhìn vào các vấn đề thực tiễn theo cách rất cơ bản. Nó là “được” hay “không”? Nó không phải là đúng hay sai; nó là “được” hay “không.” Có một sự khác biệt vĩ đại.

Bí Mật 263

Để trở nên nhận biết, bạn phải trung thực, nhất quán, sẵn lòng và cảm kích bản thân và những khả năng của mình. Bạn phải kiên nhẫn và khoan dung. Đây là những phẩm chất rất cơ bản. Ở đây bạn tìm thấy những gì bạn muốn biết và những gì bạn không muốn biết, những gì bạn sẵn lòng giải quyết và những gì bạn không.

Bí Mật 264

Tri Thức sở hữu danh sách về những gì phải được làm trong cuộc sống, và phải có cơ hội để thể hiện điều này, nếu không sẽ không khôn ngoan để khám phá nó.

Bí Mật 265

Nếu bạn muốn khám phá một sự thật lớn lao bên trong bản thân, thì bạn phải có đủ năng lượng để tham gia. Tri Thức là một thế lực rất quyền lực. Nó là thế lực quyền lực nhất. Nếu bạn bắt đầu tiếp cận được nó, bạn phải có sức mạnh và khả năng để trải nghiệm nó và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Bạn phải rất mạnh mẽ. Bạn phải ổn định. Sự không ổn định thật sự trở nên nguy hiểm khi một khả năng lớn lao đang được phát hiện. Do đó,

công việc đầu tiên trước mắt là để mang lại sự ổn định. Sau đó một sự thay đổi có ích có thể xảy ra với rủi ro tối thiểu.

Bí Mật 266

Bước thứ hai là sự công nhận và chấp nhận rằng quyền lực của sự nhận biết và đưa ra quyết định đang tồn tại bên trong bạn. Khi điều này được sử dụng một cách có ích với tối thiểu chủ nghĩa lý tưởng, thì nó sẽ trở thành một thế lực hiệu quả trong cuộc đời bạn. Cuối cùng, bạn có cơ sở thật sự để đưa ra quyết định hợp lý và đáng tin cậy.

Bí Mật 267

Bước thứ ba là việc nhớ lại to lớn về Minh Triết Cổ Đại mà bạn sở hữu. Tất cả những gì bạn đã thu thập từ khi thời gian bắt đầu đều được giữ trong cội nguồn của Tri Thức của bạn, bao gồm tất cả các mối quan hệ có giá trị thật sự mà bạn đã thiết lập. Những điều này đã không bị lãng quên. Chúng là một phần của bạn.

Bí Mật 268

Bước thứ tư là việc hợp nhất Tri Thức vào công chuyện hàng ngày của bạn. Đây là một quá trình hoàn toàn tự nhiên, vì đó là tự nhiên để bạn làm việc này. Một khi Tri Thức được hợp nhất một cách đáng kể, nó bắt đầu cung cấp phương hướng. Các Giáo Viên đang ở đây để giúp bạn trau dồi điều này.

Bí Mật 269

Chúng Tôi sẽ nói về những khía cạnh thực tiễn của thành tựu này. Khi Tri Thức trở thành thế lực thống trị trong nhận thức của bạn, sẽ là bất khả thi để mắc sai lầm. Tất nhiên, sự bất khả thi này phụ thuộc vào một trạng thái rất phát triển. Sẽ trở nên khó hơn để mắc sai lầm, vì bạn sẽ cảm thấy sự

kiềm chế tự nhiên mà đã trở nên mạnh mẽ đến mức nó không thể bị phớt lờ. Ở đây bạn sẽ có thể nhận biết những sự tham gia vào mối quan hệ mà thật sự có ích. Tương tự như vậy, sự nghiệp của bạn sẽ được thiết lập trên một nền tảng vững chắc. Bạn sẽ làm việc ở nơi bạn biết mình cần ở. Đó là tiêu chí. Điều này chỉ đòi hỏi đức tin trong chừng mực nó không chỉ đến tương lai, mà cung cấp sự chắc chắn trong hiện tại. Nếu đức tin được cần, bạn có thể được bảo đảm rằng sự chắc chắn trong hiện tại sẽ mang lại sự chắc chắn trong tương lai. Vì bạn chỉ có thể ở trong hiện tại, nên sự chắc chắn trong hiện tại là tất cả những gì cần thiết.

Bí Mật 270

Bởi vì con người vô cùng say mê với chính mình, nên khó để họ xem xét bất cứ thứ gì khác.

Bí Mật 271

Nếu bạn tập hợp trong tâm nhìn trực quan của mình các thành viên của Di Sản Tâm Linh của riêng bạn, họ sẽ đại diện cho khá nhiều kiểu nhân vật trong nhiều hình dạng khác nhau, tuy nhiên bạn sẽ cảm thấy đối với họ như con ruột của mình, người bạn thân nhất của mình, đồng hữu vĩ đại nhất của mình. Đây là Tri Thức không giới hạn. Nó không quan tâm đến hình dạng của sự vật. Nó quan tâm đến sự đúng đắn và nội dung của sự vật.

Bí Mật 272

Bạn không cảm kích bản thân vào lúc này, vì bạn biết rằng bạn không đang làm những gì cần thiết. Làm sao bạn có thể cảm kích các Giáo Viên? Họ không phải là thần, bạn biết đấy. Đừng tôn thờ họ, vì họ sẽ không cho phép điều này. Nhưng khi bạn cảm kích những thành tựu của mình, bạn sẽ biết rằng bạn đã không đạt được chúng một mình, và khi đó các mối quan hệ của bạn có thể được trải nghiệm.

Bí Mật 273

Tri Thức không cung cấp sự lựa chọn. Bất kỳ ai đang ở trong trạng thái của Tri Thức đều không cần phải xem xét lựa chọn. Bạn vẫn chưa đạt được Tri Thức về mặt này. Đó là lý do tại sao bạn không ngừng xem xét lựa chọn. Khôn ngoan hơn để phát triển Tri Thức thay vì xem xét nhiều lựa chọn hơn. Khi sự thật là rõ ràng, thì bạn sẽ biết phải làm gì và bạn sẽ thực hiện nó bằng bất cứ giá nào. Thật vậy, sẽ không quan trọng rằng mất bao lâu để làm nó. Nó sẽ dùng tất cả những gì bạn đã đạt được cho đến nay và sẽ gọi ra sức mạnh và trải nghiệm mới. Vì vậy chúng ta luôn quay trở lại với câu hỏi về Tri Thức.

Bí Mật 274

Hầu hết mọi người đều không đủ kiên nhẫn để phát triển Tri Thức. Mọi người đều muốn những giải pháp nhanh chóng, dễ dàng mà không cung cấp bất kỳ nền tảng nào. Mọi người thay đổi từ công việc này sang công việc kia và không có gì đã thay đổi. Họ vẫn bồn chồn và khó chịu như mọi khi. Đó là sự lãng phí vô vọng của tuổi trẻ.

Bí Mật 275

Chúng Tôi không nói về sự từ bỏ về mặt của cái vật chất. Chúng Tôi nói về sự từ bỏ về mặt những ý tưởng không được dựa trên những gì bạn biết. Chúng đơn thuần là những khát vọng được thiết lập vì bạn đang thiếu thứ gì đó khác. Mọi người sợ Tri Thức bởi vì họ nghĩ nó sẽ cướp đi từ họ sự chắc chắn của chính họ. Tuy nhiên nó cung cấp cơ sở thật sự duy nhất cho sự chắc chắn.

Bí Mật 276

Hành trình của bạn có thể khó khăn, nhưng nó không phải là không có sự hài hước và hạnh phúc. Hãy ở giữa, ngay nơi bạn đang ở. Đừng tìm kiếm sự tinh thông. Việc tìm kiếm sự tinh thông sẽ hủy hoại bạn. Hãy ở nơi bạn đang ở. Tri Thức của bạn không yêu cầu nhiều hơn thế. Những lý tưởng tâm linh vĩ đại, những tham vọng cao cả, những trải nghiệm vĩ đại về ánh sáng—đây không phải là nơi mọi người đang ở. Đây không phải là Tri Thức. Tri Thức bình yên khi công nhận vị trí hiện tại của nó. Đây là một trải nghiệm thực tiễn về sự toàn tâm toàn ý và sự ổn định, về sự bảo vệ và mục đích.

Bí Mật 277

Nhiều người các bạn đã có những trải nghiệm về Tri Thức rõ ràng khi đối mặt với thử thách to lớn. Đây là một khía cạnh của Quyền Lực vĩ đại mà Chúng Tôi nói đến, ngoại trừ rằng Chúng Tôi mong muốn trau dồi nó khi đối mặt với hoàn cảnh bình yên hơn.

Bí Mật 278

Có những học sinh trong các thế giới khác nhau. Chúng Tôi dạy những học sinh ở đây để nhớ lại di sản của họ ở nơi khác, cũng như Chúng Tôi dạy những học sinh ở nơi khác để nhớ lại di sản của họ ở đây. Tại sao Chúng Tôi làm việc này? Bởi vì thiết yếu rằng những cá nhân này trở nên hội nhập hoàn toàn và giành lại tất cả các khía cạnh của danh tính thật sự của họ và những thành tựu quá khứ. Điều này phải được thực hiện hoàn toàn không với ảo tưởng.

Bí Mật 279

Học sinh có những ý tưởng kỳ lạ về các Giáo Viên. Vì vậy, thường tốt hơn rằng các Giáo Viên không được biết đến cho đến khi học sinh đủ trưởng thành để sử dụng nhận thức này một cách hiệu quả.

Bí Mật 280

Nhiều người thừa nhận sự hiện diện của các Giáo Viên ở mức độ nào đó, nhưng họ vẫn chưa bước vào mối quan hệ, mối quan hệ thật sự mà họ có với các Giáo Viên. Mối quan hệ phụ thuộc vào sự tham gia trong thế giới. Trong sự tham gia chung, chẳng hạn như cuộc hôn nhân hay một tình bạn tuyệt vời, các bạn phải làm điều gì đó cùng nhau.

Bí Mật 281

Các Giáo Viên có một công việc rất khó khăn, rất khó khăn. Đó là lí do tại sao họ có rất ít học sinh. Họ phải đóng góp vào một tình huống và loạt hoàn cảnh rất điên rồ. Họ phải làm điều này một cách chuyên tâm, với sự kiên nhẫn và lòng nhân từ to lớn. Họ phải cho phép những học trò thân yêu của mình tạo ra hết tai họa này đến tai họa khác. Họ không tuyên truyền việc này, nhưng nếu đó là tham vọng của học sinh, thì ai có thể ngăn cản được? Vì vậy, Chúng Tôi không khuyến khích những điều rõ ràng là có hại, nhưng Chúng Tôi không kiểm soát hay thao túng học sinh của mình. Đó không phải là chức năng của Chúng Tôi. Khả năng và nguồn lực thật sự của Chúng Tôi chỉ đang chờ người khác kêu gọi. Cho điều này, Chúng Tôi có thể phải chờ rất lâu, rất lâu.

Bí Mật 282

Có một truyền thống tôn giáo vĩ đại mà phục vụ Cộng Đồng Vĩ Đại. Cộng Đồng Vĩ Đại đại diện cho cuộc sống ở quy mô lớn hơn mà thế giới của bạn chỉ là một phần nhỏ. Kế Hoạch của Chúa phục vụ mọi sự sống thông minh. Đó không phải là độc quyền của thế giới nhỏ bé này. Do đó, để bạn cảm kích được Kế Hoạch Vĩ Đại, bạn không được có một khái niệm hạn chế như vậy về việc bạn là ai và bạn đã là gì. Nếu bạn muốn phục vụ trong thế giới vật chất, bạn phải biết bạn đã là gì trong cuộc sống này và ở mức độ nào

đó trong những cuộc sống khác. Điều này phải được truy cập thông qua Tri Thức; nếu không, nó hoàn toàn vô dụng. Nó phải đến qua sự nhận biết. Nếu bạn nghĩ rằng bạn là một nhân vật vĩ đại ở kiếp trước, thì điều này chẳng có giá trị gì ngoại trừ để thổi phồng thêm một chút cảm giác của bạn về tầm quan trọng bản thân. Đây không phải là điều Chúng Tôi nói đến, xin hãy hiểu. Chúng Tôi nói về sự nhận biết trực tiếp rằng bản chất của bạn bao gồm một khối lớn hơn của sự sống.

Bí Mật 283

Những người các bạn mà đã cố gắng đi theo các truyền thống tôn giáo của thế giới này mà không thành công, tại sao lại như vậy? Có phải vì những truyền thống này là suy đồi hoặc dễ sai lầm? Không, đó không phải là lý do. Đó là bởi vì chúng chỉ chạm đến phần nào đó trong bạn. Chúng không chạm đến bản thể trọn vẹn của bạn. Chúng không làm sạch toàn thể bạn. Bạn không thể toàn tâm toàn ý trao bản thân cho chúng. Chúng là không trọn vẹn đối với bạn. Đây là bởi vì bạn đã đến từ một truyền thống tôn giáo lớn hơn. Đây là truyền thống mà bạn đã làm việc trong nó rất nhiều năm. Vì vậy, việc giành lại truyền thống này là thiết yếu cho sự phát triển đời sống tâm linh của các bạn. Có thể khó chấp nhận điều này vào lúc đầu, vì có vẻ như bạn đang chơi với những thứ tuyệt vời. Tuy nhiên sự thật là bạn đang tìm kiếm truyền thống tôn giáo của mình. Nếu bạn không thể tìm thấy nó trong các truyền thống của thế giới, thì bạn tốt hơn nên tìm ở nơi khác, vì thế giới này không đại diện cho các truyền thống tôn giáo của toàn bộ thiên hà.

Bí Mật 284

Đối với những người đã trải qua sự tiến bộ của họ chủ yếu trong thế giới này, thì có những truyền thống ở đây mà thoả mãn nhu cầu của họ. Tuy nhiên điều này không đúng cho tất cả mọi người. Vì vậy, các Giáo Viên đại

diện cho Tâm Linh trong Cộng Đồng Vĩ Đại đang tìm kiếm những học sinh cần truyền thống này. Nếu không tìm được truyền thống này, họ sẽ xa lạ trong thế giới này, luôn cảm thấy không ở nhà, luôn đổ lỗi cho thế giới và người khác về cảm giác xa lạ của mình, luôn tìm kiếm sự thỏa mãn trong các mối quan hệ cá nhân và thất bại.

Bí Mật 285

Bạn cần một góc nhìn lớn hơn để hiểu được công việc của Chúa. Chúa không phải là con người. Chúa không suy nghĩ như con người. Chúa không được tạo ra theo hình ảnh của bạn. Chúa không có hình ảnh nào. Cội Nguồn của mọi sự sống tính đến mọi sự sống.

Bí Mật 286

Nếu bạn có thể hiểu và cảm kích bản chất của những người mà Chúa đã gửi đến để giúp bạn, thì theo thời gian bạn sẽ bắt đầu chia sẻ quan điểm của họ và hiểu được ý nghĩa của sự tiến hóa ở quy mô lớn hơn. Sau đó bạn sẽ bắt đầu hiểu được nhiệm vụ của mình và biết sự phát triển có ý nghĩa gì ở đây trên Trái Đất.

Bí Mật 287

Nếu bạn mong muốn phục vụ một mục đích lớn lao hơn và trải nghiệm Cội Nguồn Vĩ Đại, thì bạn phải tìm hiểu điều này có nghĩa gì. Bạn không thể xác định con đường. Mọi người cố gắng có được sự hoàn hảo vì họ tin chắc về sự sai lầm, nhưng họ không biết được sự hoàn hảo. Bạn không thể biết được sự hoàn hảo từ sai lầm. Bạn chỉ có thể biết được sai lầm. Sự hoàn hảo không phải là việc xóa đi sai lầm. Đó là việc đạt được sự khôn ngoan, lòng nhân từ, khả năng, năng lực và tình yêu.

Bí Mật 288

Nếu bạn có thể nhìn thấy quá trình tiến hóa ở quy mô lớn hơn, thì bạn chắc chắn sẽ điều chỉnh kỳ vọng của mình về bản thân. Số ít cá nhân đã đạt được điều có vẻ như sự hoàn hảo thì sẽ thấy mình ở trong một khởi đầu mới khi rời khỏi cuộc sống này, nhưng họ không cần phải ở đây nữa. Giờ đây, thay vì vượt qua nhân tính của mình, họ phải học cách chạm trán với các danh tính của vũ trụ.

Bí Mật 289

Mọi người thường hỏi: “Tại sao tôi cần các Giáo Viên?” Câu trả lời là rất đơn giản. Đó là bởi vì bạn không biết gì cả. Bạn tin rằng bằng cách hoàn thiện tính cách hoặc cơ thể của mình thì bạn sẽ đạt được những đỉnh cao vĩ đại. Tuy nhiên Chúng Tôi đảm bảo với bạn, bạn sẽ đạt được sự thất vọng vĩ đại. Một tính cách hoàn hảo có thể không có nhiều Tri Thức hơn một tính cách không hoàn hảo. Mặc dù có những điều chỉnh cần thực hiện trong hành vi và suy nghĩ của bạn, tất nhiên rồi, nhưng việc hoàn thiện hành vi của bạn để đáp ứng tiêu chuẩn của bạn thì không phải là Con Đường của Tri Thức. Tri Thức không phải là những ý tưởng. Nó là trải nghiệm. Nó là mối quan hệ. Nó là Chúa.

Bí Mật 290

Chúng Tôi trình bày ý tưởng này về Tôn Giáo Vĩ Đại hơn. Tại sao nó lại vĩ đại hơn? Vĩ Đại hơn không có nghĩa là tốt hơn. Nó chỉ vĩ đại hơn vì nó tính đến một thực tại lớn hơn.

Bí Mật 291

Con người không được gửi đến đây để đạt được thực tại tối thượng. Đó không phải là mục đích của bạn. Mục đích của bạn khi ở đây là để hoàn thành việc ở đây.

Bí Mật 292

Đúng là Trí Thức phải được đạt thông qua trải nghiệm. Nó không phải là một sự theo đuổi trí tuệ. Trí tuệ của bạn không được tạo ra để hiểu được vũ trụ. Nó được tạo ra để chèo lái những chi tiết cụ thể của cuộc sống vật chất của bạn, mà nó đã trở nên khá tinh vi về việc đó. Tuy nhiên nó không thể cảm kích những gì được cảm nhận và những gì được biết. Vì vậy, đừng sử dụng trí tuệ của bạn một cách không thích hợp. Nó có ứng dụng thật sự và hữu ích của nó.

Bí Mật 293

Vì vậy, công việc của Chúng Tôi có tính chất tôn giáo vì nó liên quan đến Chúa. Nó liên quan đến một cuộc sống vĩ đại hơn. Trên thế giới này, bạn không thể tiếp cận cuộc sống vĩ đại nhất; bạn chỉ có thể tiếp cận một cuộc sống vĩ đại hơn. Bạn phải trải qua các giai đoạn tiến hóa. Hiểu được điều này, bạn sẽ có thể nhận ra những gì cần được làm, những gì có thể làm được và những gì không thể làm được. Bạn sẽ thấy được sự tham gia thật sự của mình và những yêu cầu thật sự của mình, mà không đặt lên vai mình những gánh nặng bất khả thi.

Bí Mật 294

Việc sống cô độc trong thế giới này là một định mệnh khủng khiếp. Nhưng bạn không cô độc. Trước khi bạn vào thế giới này, bạn đã không cô độc và những người đã ở bên bạn lúc đó cũng đang ở bên bạn lúc này. Việc lấy lại ký ức này là việc lấy lại nhận thức về cuộc sống trong cõi hữu hình và cuộc sống bên kia. Rồi thì những rào cản của ảo tưởng bắt đầu biến mất. Khi đó bạn có thể bắt đầu hiểu được Sự Hiện Diện thay vì chỉ cảm nhận nó.

Bí Mật 295

Trải nghiệm tín ngưỡng thì tiến hóa và đòi hỏi một góc nhìn ngày càng phát triển.

Bí Mật 296

Bạn luôn có thể nghi ngờ những gì Chúng Tôi nói. Nhưng khó hơn để nghi ngờ những gì bạn biết. Dù sự tương tác của Chúng Tôi là gì qua thời gian, kết quả thật sự duy nhất sẽ là những gì bạn biết.

Bí Mật 297

Chúng Tôi đã nói với một số người phải làm gì. Họ đã có những phản ứng trái chiều. Một số người cảm thấy rằng cảm xúc cá nhân của họ đã bị vô cùng xâm phạm. Họ bực bội bởi lời khuyên của Chúng Tôi, điều mà họ đã tha thiết tìm kiếm. Tuy nhiên sự bực bội cá nhân của họ không dính dáng đến Chúng Tôi. Đơn giản rằng họ sợ hãi hoặc cảm thấy không có khả năng thực hiện những gì Chúng Tôi đã chỉ ra.

Bí Mật 298

Thánh Thần thật sự là tác nhân kích hoạt của Tri Thức. Nó là sự giao tiếp của Chúa để thức tỉnh.

Bí Mật 299

Mục đích của việc này là Tri Thức. Không có ai để thần tượng. Không có anh hùng nào ở đây. Chúng Tôi vẫn vô hình. Bạn không thể tôn thờ Chúng Tôi. Theo thời gian, bạn sẽ hiểu được sự khôn ngoan của điều này và tại sao nó rất thiết yếu để Chúng Tôi có thể có hiệu quả. Ngay cả những người vĩ đại trong thế giới của bạn mà đã tiến rất xa, mà đã đóng góp Tri Thức của họ, cũng không tìm cách trở thành thần tượng được tôn thờ. Chính Tri Thức của họ mà đã bị phớt lờ, bởi vì mọi người sợ Tri Thức, nhưng Tri Thức chính là mục đích.

Bí Mật 300

Nếu bạn khao khát nó, thì hãy tìm kiếm nó. Bạn không thể định nghĩa nó. Bạn không thể dự đoán kết quả, nhưng bạn tìm kiếm Tri Thức bởi vì đó là tự nhiên để bạn làm như vậy. Bởi Tri Thức chứa đựng ký ức về Đấng Tạo Hóa của bạn, về sự giúp đỡ của bạn và về ý nghĩa của bạn trong thế giới này.

Nasi Novare Coram